

## แต่งงานอย่างไรให้มีความสุข

วิธีการมีชีวิตสมรสที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดมีหลักการพื้นฐานบางประการที่สร้างขึ้นเพื่อความสุขในชีวิตสมรสในวัฒนธรรมหรือสังคมใด ๆ

การแต่งงานที่มีความสุขในโลกที่ไม่มีความสุข

ครอบครัวที่มีความสุข มันมีอยู่จริง? หรือครอบครัวที่มีความสุขเป็นของที่ระลึกจากอดีต? สิ่งที่คุณอ่านเฉพาะในหนังสือ? หรือเห็นในภาพยนตร์?

ในโลกแห่งความทุกข์ยากจะมีชีวิตสมรสที่ดีได้จริงหรือ?

หยุดและคิดเกี่ยวกับมัน

นับครอบครัวสุขสันต์ที่คุณรู้จักเป็นการส่วนตัว

หากคุณเป็นคนธรรมดาคุณไม่รู้จักรอบครัวที่มีความสุขอย่างแท้จริงมากมายนัก

สถิติที่น่าเศร้าเกี่ยวกับการหย่าร้างได้รับการจัดทำเป็นตาราง

แต่ไม่มีทางที่จะนับจำนวนคนที่ยากลำบากในการแต่งงานที่ไม่มีความสุข

ใครด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาเงินหรือลูก ๆ อยู่ด้วยกัน แต่ขอให้ชีวิตมีความสุขดีกว่า

ไม่ว่าคุณจะแต่งงานแบบใด ๆ หรือคนที่ต้องการงานเล็ก ๆ น้อย ๆ

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสุขให้กับชีวิตแต่งงานของคุณและต่อต้านสถิติการแต่งงานที่หายไปในโลกที่ไม่มีความสุข

คนรักของคุณเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับที่ปรึกษาการแต่งงานคือคู่รักหลาย ๆ คู่ที่แต่งงานกัน

แต่ก็เป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันในบ้านของพวกเขาเอง

ดูเหมือนพวกเขาจะมีส่วนร่วมกันเพียงเล็กน้อย

แต่ละคนต่างไปตามทางของตัวเองหยุดคุยกันเป็นครั้งคราวเท่านั้นและมักจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเงินการเลี้ยงดูบุตรหรือเรื่องเพศ คนหนึ่งสงสัยว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกได้อย่างไร

แต่ย้อนกลับไปโรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัยพวกเขาคิดว่าพวกเขาตกหลุมรักกัน

มีแรงดึงดูดทางกายภาพ ความโรแมนติก ความตื่นเต้น การแต่งงาน

แต่หลังจากอันนิมูนเมื่อต้องเผชิญกับชีวิตจริงของการทำงานบ้านและการวางแผนสำหรับเด็กและภรรยา บางครั้งก็แยกจากกัน

ดังนั้นก่อนอื่นหากคุณยังไม่ได้แต่งงานก่อนที่คุณจะทำพันธะสัญญานั้นต้องแน่ใจว่าคุณได้แต่งงานกับคนที่คุณสามารถแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของคุณได้  
คุณควรแต่งงานกับคนที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

หากคุณแต่งงานไปแล้วและคุณยอมรับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าคู่ของคุณไม่ใช่เพื่อนที่สนิทที่สุดคุณต้องเริ่มสร้างมิตรภาพนั้นตั้งแต่ตอนนี้!

เพื่อน ๆ แบ่งปันความคิดและความรู้สึกที่ใกล้ชิดที่สุด เพื่อนคือคนที่คุณต้องการในเวลาที่ต้องการแล้วจะมีคนไหนดีกว่าสำหรับความสนิทสนมเช่นนี้มากกว่าคู่ของคุณ?

แน่นอนเราทุกคนต้องการเพื่อนสนิทเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจาก  
โดยปกติแล้วเพื่อนสนิทที่เป็นเพศเดียวกันจะเป็นญาติเพื่อนสมัยเรียนคนที่เราทำงานด้วยหรือเพื่อนบ้าน

แต่ถึงกระนั้นเมื่อคุณแต่งงานแล้วไม่ควรมีบุคคลใดที่คุณใกล้ชิดมากกว่าสามีหรือภรรยาของคุณ

### **การแบ่งปันเป้าหมายทางวิญญาณ**

บางทีมากกว่าเหตุผลอื่นใดที่ทำให้การแต่งงานไม่มีความสุขคือการขาดความเข้าใจว่าการแต่งงานได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไปชั่ววันรันดร์

จากการสร้างลำดับของธรรมชาติในปัจจุบันนี้กฎหมายที่กำหนดขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสจึงมีผลบังคับใช้ การยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุข ไม่สนใจกฎที่เสียของของพระเจ้าส่งผลเสีย

เมื่ออัครสาวกเปโตรเขียนในพระคัมภีร์ภาษากรีกเกี่ยวกับการแต่งงานเขากล่าวว่าสามีและภรรยาเป็น "ทายาทร่วมกันของพระเจ้าแห่งชีวิต ...." ทำไม? เขาเตือนสามีให้คิดถึงความจริงทางวิญญาณที่สำคัญนี้ "... เพื่อไม่ให้คำอธิษฐานของคุณถูกขัดขวาง" (1 เปโตร. 3: 7)

ด้วยเหตุนี้เปโตรจึงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้ายังได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสของเรา

คำอธิษฐานอาจถูกขัดขวางได้เมื่อเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำของพระเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงานและการแต่งงานจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

ความลึกซึ้งทางวิญญาณของการแต่งงานได้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมโดยเปาโลเมื่อเขาเขียนว่า "ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจะจากพ่อและแม่ของเขาไปอยู่ร่วมกับภรรยาของเขาและทั้งสองจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนี้ เป็นความลึกซึ้งที่ยิ่งใหญ่ แต่นั่นพูดเกี่ยวกับพระคริสต์และคริสตจักร" (เอเฟซัส 5: 31-32)

การแต่งงานของมนุษย์ควรเป็นความสัมพันธ์ทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์กับคริสตจักรของเขา

ดังนั้นการแต่งงานจึงเกินกว่าทางกายภาพ

ส่วนผสมที่สำคัญที่สุดในชีวิตสมรสที่มีความสุขคือจิตวิญญาณในธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่นคำเดียวที่อธิบายถึงพระเจ้าได้ดีที่สุดมีอยู่ใน 1 โยฮัน 4: 8 "เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก"

ฟังดูเรียบง่าย แต่ไม่มีคำว่ายิ่งใหญ่ไปกว่าความรัก และในคำ ๆ

เดียวความรักคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตแต่งงานมีความสุข

สิ่งที่ขาดในชีวิตสมรสที่ไม่มีความสุขทั่วโลกคือความรัก

แต่คำว่ารักนั้นเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานมากที่สุด คู่รักบอกกันว่า "ฉันรักเธอ"

ผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่อาจรู้สึกว่าคุณเขารักคู่ของตนจริงๆ

แต่หลายคนไม่เข้าใจ ความรักถูกตีความเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีต่อเพศตรงข้าม บ่อยครั้งที่วัยรุ่นหลายคนคิดว่าพวกเขาารู้สึกในช่วงปีแรก ๆ ของการออกเดท

ความรักพวกเขาคิดว่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้นสำหรับ "คนพิเศษ" คนนั้น

สิ่งที่น่าตกใจคือคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่สัมผัสกับความ รู้สึก "รัก"

นั้นสามหรือสี่ครั้งหรือมากกว่านั้นในช่วงวัยรุ่นและช่วงอายุ 20 ต้น ๆ

หลังจากประสบการณ์แต่ละครั้งพวกเขายอมรับว่าพวกเขาไม่ได้รักอีกฝ่ายจริงๆ มันเป็นแค่ "รักแรก" หรือความหลงใหล.

น่าเสียดายที่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าความรักที่พวกเขาคิดว่าพวกเขามีต่อคู่ของพวกเขาเป็นความหลงใหลที่ไม่ชัดเจนเหมือนกัน

ความรักที่แท้จริงต้องรวมถึงความห่วงใยที่มีต่ออีกฝ่ายโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของตนเอง ไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกตื่นเต้นกับแรงดึงดูดทางกายภาพ

เมื่อคู่สามีภรรยาเชื่อมโยงความโรแมนติกเข้าด้วยกันความรู้สึกที่ลึกซึ้งของการดูแลอีกฝ่ายและการแบ่งปันเวลาอารมณ์ความรู้สึกและความห่วงใยร่วมกันพวกเขากำลังสร้างรากฐานสำหรับชีวิตแต่งงานที่มีความสุขอย่างแท้จริง

ดังนั้นคุณสามารถมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขในโลกที่ไม่มีความสุขได้ไหม?

ใช่. คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอน

และถ้าคุณยังไม่มีความสุขอย่างที่ต้องการเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตวิญญาณของความรักให้กับชีวิตแต่งงานของคุณ

ในการอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความรักแบบที่พระเจ้าสะท้อนให้คุณและคู่ครองของคุณเห็น

จากนั้นทำสิ่งเหล่านั้นร่วมกันที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของคุณ ทำให้คู่ของคุณไม่เพียง  
แต่เป็นคนรักของคุณ แต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณด้วย

จากนั้นคุณจะทำทนายสถิติและเป็นหนึ่งในผู้ที่ค้นพบหนทางสู่ชีวิตแต่งงานที่มีความสุขอย่างแท้จริง

## บทที่สอง

### เมื่อการจูบเริ่มหยุดลง ...

บทความหลายพันบทความเขียนขึ้นเพื่อพยายามคัดท้ายผู้คนให้ห่างไกลจากหลุมพรางของการหย่าร้าง  
แต่คูรักรักที่แต่งงานแล้วจำนวนมากเกินไปที่มีปัญหาร้ายแรงก็เรียกมันว่าเล็กกัน

พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยวิธีนั้น ลองดูภาพงานแต่งงาน โดยเฉลี่ย  
สามีภรรยาอึมเข้มแจ่มใสใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มบนหน้าต่างบานใหญ่  
พวกเขาเปล่งประกายความสุข "นี่คือตลอดไป!"

เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่กี่เดือนหรือหลายปี? รอยยิ้มไม่มีอีกแล้ว  
ความผิดหวังและความผิดหวังได้เกิดขึ้นความไว้วางใจถูกแทนที่ด้วยความสงสัย  
แต่ทุกคนอาจสงสัยว่าอีกฝ่ายนอกใจ คู่นอนคนหนึ่งอาจกำลังวางแผนหย่าร้าง  
อีกฝ่ายอาจกำลังพิจารณาการละทิ้ง

มันไม่ได้เกิดขึ้น โดยไม่มีเหตุผล ความทุกข์ยากในชีวิตสมรสมีสาเหตุที่ชัดเจน  
แต่เรามาลองค้นหาสาเหตุพื้นฐานกันเถอะ!

### อะไรทำให้เกิดการเลิกรา?

คู่หย่าร้าง พวกเขาเข้าร่วมกับสถิติ เด็ก ๆ จมอยู่ในกระแสน้ำแห่งความไม่มั่นคง -  
ปล่อยให้เผชิญโลกที่โหดร้ายและโหดร้ายในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว  
ทั้งชายและหญิงต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต มันเกิดจากอะไร?

มันเป็นเรื่องเพศหรือไม่? หรือว่าเจ็ทไม่สามารถจัดการเงินหรือแม่แต่ทำงานเป็นเวลานาน?  
มันเป็นแม่สามีที่แทรกแซงหรือไม่? หรือโจนยื่นกรานหางานนอกบ้าน? บางทีพวกเขาอาจจะเข้ากันได้ไม่ดี

ไม่มีคนมีสติจะปฏิเสธว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดนี้อาจมีส่วน แต่ต้นตอหนึ่งนั้นลึกกว่าสิ่งเหล่านี้มาก

ชายและหญิงที่ต้องเผชิญกับการแต่งงานที่ไม่ดีมีจุดหนึ่งที่เหมือนกัน พวกเขาเพิกเฉยต่อคำแนะนำที่ตีบางประการ คำแนะนำนั้นมาเพียงห้าคำเล็ก ๆ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

แต่เพื่อนบ้านของคุณคือใคร? เขาหรือเธอคนข้างๆ ไม่ใช่เธอ? เพื่อนร่วมงานในงาน? พี่น้องคริสตจักร? สมาชิกคลับ? ใช่คนเหล่านี้ทั้งหมดและในแง่ที่กว้างกว่านั้นมนุษยชาติทั้งหมดคือเพื่อนบ้านของเรา แต่บ่อยครั้งที่เราลืมอัตลักษณ์ของเพื่อนบ้านอันดับหนึ่งของเรา

คุณเคยได้ยินประโยคเก่า ๆ "การกุศลเริ่มต้นที่บ้าน" เป็นความคิดโบราณเพียงเพราะมักจะเป็นจริง เพื่อนบ้านอันดับหนึ่งของเราในแง่ที่ไม่เหมือนใครคือคู่สมรสสามีหรือภรรยาของเรา

โดยทั่วไปแล้วคนทั่วไปจะมีพฤติกรรมที่สุภาพและสุภาพต่อเพื่อนและเพื่อนบ้าน หากเราไม่ระมัดระวังอย่างยิ่งคู่สมรสของเราอาจเป็นเพียงข้อยกเว้นเดียวของกฎแห่งพฤติกรรมที่ยอมรับได้

ลูกค้าทางธุรกิจ โทรหาผู้บริหารของเมืองในงาน เลขาการส่งเสียงพิมพ์ที่สำนักงานของเขาและแจ้งให้เขาทราบว่าลูกค้าคนสำคัญกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ไม่ว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกหยาบแค่ไหนเขาก็หายใจเข้าลึก ๆ ยิ้มและพูดว่า "สวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้าง" ด้วยน้ำเสียงที่น่ายินดีในความพยายามที่จะแสดงทั้งความสนใจและความห่วงใย

มีสายอื่นเข้ามาในไม่กี่นาทีต่อมา "เป็นเมียของคุณ" เลขาประกาศ "โอ้เธออีกแล้ว" เขาพิมพ์ภายใต้ลมหายใจของเขา “เอาละคราวนี้ฉันจะเอา” คำตอบที่ไม่เต็มใจมา ภรรยาของเขาจะผ่านไปได้ แต่ก็ทักทายอย่างไม่โยติ "คราวนี้เป็นอย่างไร?" – ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่

ชายคนนี้ลืมตัวตนของเพื่อนบ้านหมายเลขหนึ่งของเขา เขาปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทต่อลูกค้าและหัวหน้าใหญ่ เขาอาจปฏิบัติต่อพนักงานของเขาด้วยความเคารพและมารยาท แต่ภรรยาของเขา? นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง ผลระยะยาวที่เป็นไปได้จากพฤติกรรมที่ยึดเยื้อต่อคู่ครองของเขา? ยกเลิกแต่งงานอีก!

ผู้ชายแบบนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่ สามีเหล่านี้ไม่ทราบว่าพวกเขาได้รับการยินยอมจากภรรยามาเป็นเวลานาน

นิสัยในชีวิตสมรสที่ไม่ดีอาจฝังแน่นได้ง่าย แต่มนุษย์มีความสามารถในการปลูกฝังนิสัยที่ดีและไม่ดี สามีสามารถเรียนรู้ที่จะพูดกับคู่ของตนด้วยความอบอุ่นและความเสน่หาที่เห็นได้ชัด พวกเขาทำกับเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา

หากพวกเขาไม่เรียนรู้วิธีที่จะสนทนากับคู่สมรสของตนมากกว่าเพียงแค่ทางแพ่งพวกเขากำลังติดพันกับหายนะ ง่ายๆแค่นั้นเอง

หากคุณไม่พูดคุยกับคู่ของคุณด้วยความสนใจและห่วงใยชีวิตแต่งงานของคุณอาจมีปัญหาร้ายแรงหรือไม่ซำก็จะเกิดขึ้น

การขาดการสื่อสารด้วยความรักและรอบคอบเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการแต่งงานที่ล้มเหลว

### ความรับผิดชอบของผู้หญิง

ถึงตอนนี้เราได้มุ่งเน้นไปที่สามีในการแต่งงาน แต่โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงในปัจจุบันมีส่วนแบ่งที่เท่าเทียมกันในการดำเนินชีวิตเมื่อเกิดความผิดพลาดในชีวิตสมรส

นักประวัติศาสตร์ W.E.H. Lecky ผู้เขียนผลการศึกษาด้านจิตวิทยาของจอร์เจียอังกฤษเคยตั้งคำถามว่า "การแต่งงานทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพลังพิเศษในการทำร้ายกัน"

ผู้หญิงไม่รู้ว่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ชายได้มากแค่ไหน

คำพูดเหน็บแนมสามารถตัดชายคนหนึ่งและทำร้ายเขาถึงแกนกลางของการเป็นอยู่

ผู้ชายหลายคนพอใจในบทบาทในการปกป้องและสนับสนุนผู้หญิงของเขา เนื่องจากวิธีการจัดโครงสร้างของสังคมในโลกนี้รายได้ของผู้ชายอาจไม่ครอบคลุมความต้องการในครัวเรือนและความฟุ่มเฟือยทั้งหมดในทันที เขาอาจตระหนักถึงปัญหาและกำลังหาทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ภรรยาที่จู้จี้จ้องอย่างไม่อดทนและบ่นว่าขาดรายได้กำลังทำร้ายคู่ของเธอมากกว่าที่เธอจะรู้ตัว

### กฎทองในการแต่งงาน

“ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณต้องการให้ผู้ชายทำอะไรกับคุณก็จงทำกับพวกเขาด้วย ... ” (มัทธิว 7:12)   
แน่นอนว่าไม่มีใครในความคิดที่ถูกต้องของเขาไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกโบราณ แต่ "คนอื่น" คือใคร?   
คู่ของคุณอาจเป็นคนสุดท้ายที่คุณนึกถึงในความสัมพันธ์นี้

เกิดสิ่งผิดปกติที่สำนักงาน คุณทำให้ บริษัท เสียค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยโดยพลาดข้อผิดพลาดที่ชัดเจนในการพิมพ์โบรชัวร์ของ บริษัท ครั้งใหญ่ เพื่อนร่วมงานของคุณซึ่งปกติจะตรวจสอบงานของคุณจะถูกเรียกออกจากเมืองในกรณีฉุกเฉิน การบอกว่าเจ้านายของคุณไม่มีความสุขคือการพูดน้อย   
คุณคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรเมื่อกลับถึงบ้าน?   
ด้วยการพิจารณาเอาใจใส่แม้กระทั่งความเห็นอกเห็นใจ? แน่นอน!   
บางทีภรรยาของคุณจะไม่พูดถึงว่าสนามหญ้าที่นั่นค้างชำระนานสำหรับการตัดหญ้า   
นั่นคือวิธีที่ผู้ชายคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติจากภรรยา

แต่นั้นเป็นวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อภรรยาเมื่อมีสิ่งผิดปกติที่บ้านหรือไม่? วันนั้นขนมปังไม่ขึ้น  
ห้องน้ำก็ท่วม เธอทิ้งชิ้นส่วนของประเทศจีนที่ดีที่สุดและเด็ก ๆ ก็เป็นไปไม่ได้  
และภรรยาที่น่ารักของคุณรับมือกับภัยพิบัติ "เล็กน้อย" เหล่านี้โดยไม่โทรหาคุณเลยสักครั้ง  
เมื่อคุณมาถึงประตูหน้าเธอก็อยู่ที่ปลายเชือก คุณปฏิบัติต่อเธออย่างไรในสถานการณ์เหล่านี้?

คุณก้าวเข้าไปและพาเด็ก ๆ เข้านอนด้วยตัวเองหรือไม่?  
คุณเสนอที่จะทำให้อาหารแห้งในเย็นนั้นหรือไม่? คุณปลอบใจคู่สมรสของคุณหรือไม่?  
คุณปฏิบัติต่อเธอในแบบที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติหรือไม่? คุณรักเพื่อนบ้าน - ภรรยาของคุณ -  
เหมือนรักตนเองหรือไม่?

และคุณผู้หญิงเคารพสามีของคุณมากพอ ๆ กับที่คุณทำตัวของคุณเองหรือ?

### เจ็ดสิบคุณเจ็ด

เปโตรถามพระเยซูคริสต์ว่าเขาต้องให้อภัยพี่ชายกี่ครั้งแล้วจึงโยนหมายเลขเจ็ดออกไป "เจ็ดสิบคุณเจ็ด"  
เป็นคำตอบที่ไม่ลังเล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการให้อภัยไม่ จำกัด มีเพียงความสัมพันธ์เดียวที่  
เจ็ดสิบคุณเจ็ดน่าจะเกิดขึ้น เป็นที่น่าสงสัยว่าพี่น้องหรือเพื่อนบ้านหรือเพื่อนจะทำบาปต่อเราหลาย ๆ ครั้ง  
แต่คู่สมรสบางคนทำ เราใช้เวลามากมายกับเพื่อนของเรา

สามีหรือภรรยาทั่วไปมักจะได้ยินว่า "ฉันขอโทษอย่างยิ่งที่รัก"  
คำถามคือเขาหมายความว่าอย่างนั้นและเธอหมายถึงอย่างนั้นหรือ?  
ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรให้อภัยคู่ของคุณ โดยไม่ลังเลสักครู่ ความเสียใจที่ไม่ได้พูดอาจทำลายชีวิตสมรสได้  
เรียนรู้วิธีให้อภัยคู่ของคุณ!

การแต่งงานมีแนวโน้มที่จะรวบรวมโครงกระดูกบางส่วน อย่างขุดคุ้ยทุกครั้งที่คุณทะเลาะกับคู่ครอง  
นั่นไม่ใช่การให้อภัยที่แท้จริง สุภาษิตกล่าวว่า: "ชาย [หรือหญิง] ที่ไม่มีศีลธรรมย่อมขุดคุ้ยความชั่วร้าย"  
(สุภาษิต 16:27) ปล่อยให้เรื่องส่วนที่เหลือ!

### เมื่อการจูบเริ่มหยุดลง

ได้รับการแนะนำและด้วยความถูกต้องมากความใกล้ชิดเป็นหัวใจสำคัญของการแต่งงาน  
อย่างไรก็ตามความใกล้ชิดเป็นมากกว่าแค่การมีเพศสัมพันธ์ ภาพรวมของคนสองคนที่กำลังมีความรัก  
บีบมือในจังหวะที่เหมาะสม เดินเล่นในสวนสาธารณะพร้อมกับพูดไม่ออก  
ซาและขนมปังปิ้งสำหรับสองคนหลังจากที่เด็ก ๆ เข้านอนแล้ว สิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ  
อีกมากมายประกอบกันเป็นความสัมพันธ์ฉันทน์สามีภรรยาที่ใกล้ชิด

ความใส่ใจในชีวิตนี้ขัดเขี่ยสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตแต่งงานของคุณหรือไม่?  
คุณไม่ต้องใช้เวลาในการจูบอีกต่อไป คุณอย่าไปแอบอยู่ข้างหลังสามีและจูบเขาเหมือนที่เคยทำ ลูก ๆ

ดูเหมือนจะใช้เวลาทั้งหมดของคุณและไม่มีอะไรเหลือให้สามีของคุณ คุณมักจะปวดหัวก่อนนอน แล้วชีวิตแต่งงานของคุณกำลังมีปัญหา!

หากคุณไม่แสดงความสนิทสนมใด ๆ

ต่อคู่ของคุณในระหว่างวันอย่าคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นก่อนนอน พวกเขาจะไม่!

สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างวันอาจสำคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ความใกล้ชิดทางกายควรเป็นจุดสุดยอดแห่งความรักสำหรับคนใกล้ชิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เริ่มตั้งแต่ตอนที่คุณตื่นขึ้นมาและจูบอรุณสวัสดิ์ คู่ของคุณ

### บทที่สาม

#### พระเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของคุณ

คำสั่งต่อต้านการล่วงประเวณีนั้นสั้นและตรงประเด็น พระเจ้าตรัสเพียงว่า "อย่าล่วงประเวณี" (อพยพ. 20:14) แต่บัญญัตินี้ไปไกลเกินกว่าเพียงพื้นผิวหรือความหมายทางเทคนิคที่จำกัดของคำว่า "การล่วงประเวณี" ซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของบุคคลนั้นเอง

พระคริสตธรรมขยายความหมายอย่างชัดเจนในมัทธิว 5: 27-28:

"คุณเคยได้ยินว่ามีการกล่าวกับคนสมัยก่อนว่า 'อย่าล่วงประเวณี'

แต่นับบอกกับคุณว่าใครก็ตามที่มองผู้หญิงเพื่อห็นกามเธอได้มีชู้กับเธอในใจของเขาแล้ว "

ในที่นี้พระคริสตธรรมขยายพระบัญญัติเพื่อไม่เพียง แต่เป็นการกระทำของการล่วงประเวณีทางร่างกาย แต่เป็นความต้องการทางเพศ

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าบัญญัติซึ่งเมื่อมองแวบแรกอาจดูเหมือนเป็นเพียงข้อห้ามทางกฎหมายต่อกิจกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมประเภทหนึ่งซึ่งรวมถึงภายใต้ร่มของบัญญัติทั้งโดยหลักการและโดยการประยุกต์ใช้จากข้อห้ามอื่น ๆ ข้อห้ามในการใช้เพศในทางที่ผิดในทุกรูปแบบ

แต่ประเด็นที่แท้จริงของพระบัญชาของพระเจ้าที่ต่อต้านการล่วงประเวณียังไปไกลกว่านี้

ประเด็นของพระบัญญัติไม่ได้ จำกัด

อยู่ที่การปกป้องร่างกายหรือเครื่องจักรในการสืบพันธุ์ทางชีวภาพแม้ว่าคำสาปของโรคทางเพศในปัจจุบันจะหมดไปอย่างแน่นอนหากทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายนี้

ไม่วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือเพื่อปกป้องจิตใจของเรา – ความคิดและทัศนคติของเรา

#### ซาตานผู้แต่งเรื่องการล่วงประเวณี



พระเจ้าเป็นผู้กำหนดเพศ

เขาเป็นคนที่สร้างร่างกายมนุษย์และเขาเป็นคนที่ออกแบบว่าเซ็กส์ควรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในความเป็นส่วนตัวในบ้านของพวกเขาเอง

แต่เป็นชาตานมารและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของมันที่คิดทัศนคติเรื่องความไม่เชื่อหรือการผิดประเวณีเข้าสู่สังคมมนุษย์

เราไม่ได้รับการบอกเล่าอย่างเจาะจงว่าชาตานทำสิ่งนี้อย่างไร -

เขาอาจใช้คำพูดอะไรหรือวิธีการปลุกฝังทัศนคติที่ผิด -

แต่เราอ่านว่าแรงจูงใจบริสุทธิ์ของอาดัมและเอวาทำให้มัวหมองเพราะการกินผลไม้ไม่ต้องห้ามในสวนเอเดน

“

ดังนั้นเมื่อหญิงคนนั้นเห็นว่าต้นไม้ที่ดีสำหรับอาหารเป็นที่น่าตาและต้นไม้ที่ปรารถนาจะทำให้คนฉลาดเธอก็เก็บผลของมันและกินเธอก็ให้สามีของเธอด้วยและเขาก็

กินแล้วตาของทั้งคู่ก็เปิดขึ้นและรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายจึงเย็บใบมะเดื่อเข้าด้วยกันและทำผ้าคลุม "(ปฐมกาล 3: 6-7)

อาดัมและเอวาปิดบังตัวเองจากความรู้สึกอับอายที่เพิ่งค้นพบซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของชาตานที่มีต่อพวกเขา

มาจากชาตานที่มนุษย์ได้รับธรรมชาติของมนุษย์นั่นคือ "หัวใจ" ที่ชั่วร้ายของเขาและจากใจที่ชั่วร้ายนี้เองที่ทำให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำบาปทางเพศ (มัทธิว 15:19)

### ระดับสื่อลามก

บางทีพวกเราส่วนใหญ่อาจไม่ถูกหลอกด้วยสื่อลามกที่เห็นได้ชัด

ไม่ชัดเจนเท่ากับสิ่งที่เราเรียกว่า "ภาพอนาจารตามระดับ"

นั่นคือรูปแบบของอิทธิพลเหล่านั้นที่ชาตานใช้บ่อยกว่าในการทำให้จิตใจของชายและหญิงหลงไปจากความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์การให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศในการแต่งงานไปสู่ความปรารถนา

ตัวอย่างหนึ่งที่พบได้ในรูปแบบการแต่งกายที่ทันสมัย

ทุกวันนี้ผู้หญิงและผู้ชายต่างถูกล้าสมองให้ใช้เสื้อผ้าในทางที่ผิดโดยมีจุดประสงค์เพื่อพยายามล่อลวงรูปลักษณ์ของกันและกันโดยการแต่งกายด้วยวิธีทางกายภาพที่เข้ายวนและเข้ายวน

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้คนทำสิ่งนี้เพื่อตอบสนองความไร้สาระของตนและเพลิดเพลินไปกับความหุรหุราของการให้คนอื่นพบว่าพวกเขาน่าตื่นเต้นหรือตระการตา

แต่ในขณะที่เป็นความจริงที่พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงเพื่อให้พวกเธอมีเสน่ห์ทางเพศสำหรับผู้ชาย แต่พระองค์ไม่ได้ตั้งใจให้พวกเขาพาตัวเองไปในลักษณะที่จะกระตุ้นความต้องการทางเพศจากคนแปลกหน้าที่ผ่านมาโดยเจตนา

รูปลักษณะที่มีเสน่ห์ไม่ใช่รูปลักษณะที่ชายหรือหญิงควรพยายามเข้าถึงไม่ใช่อยู่นอกความเป็นส่วนตัวของห้องนอนที่แต่งงานแล้วของเขาเองนั่นคือ สำหรับตัวอย่างการพิสูจน์ลองดู 1 ทิโมธี 2: 9 ซึ่งเตือนผู้หญิงโดยเฉพาะให้

"ประดับตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยด้วยความเหมาะสมและความพอเหมาะพอดี"

การแต่งกายควรเหมาะสมกับโอกาสและควรเป็นตัวอย่างคุณประโยชน์ความสมดุลและความพอประมาณไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดราตรีชุดลำลองหรืออะไรก็ตาม

การช่วยวนโดยเจตนาเป็นการละเมิดคำสั่งของพระเจ้าอย่างชัดเจนที่ให้เรา "หนีการผิดศีลธรรมทางเพศ" "บาปทุกอย่างที่มนุษย์ทำนั้นอยู่นอกร่างกาย แต่ผู้ที่ทำผิดศีลธรรมทางเพศจะทำบาปต่อร่างกายของเขาเอง" (1 โครินธ์ 6:18)

ชายหรือหญิงที่แสดงเสน่ห์ที่พระเจ้าตั้งใจไว้อย่างโจ่งแจ้งตามที่พระเจ้าสงวนไว้สำหรับคู่สมรสแท้จะไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็น "การหลบหนีการผิดศีลธรรมทางเพศ" ระวัง:

คุณที่แต่งกายและกระทำในลักษณะนี้กำลังทำลายจิตวิญญาณของพระบัญญัติข้อที่เจ็ด พระเจ้าจะไม่ถือความผิดให้คุณน้อยลง

เทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายของชาตานตกอยู่ในหมวดหมู่ "สื่อลามกตามระดับ" ซึ่งรวมถึงการใช้เสน่ห์ที่โจ่งแจ้งในการโฆษณาและชิมและฉากทางเพศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในความบันเทิง สิ่งเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งช่วยหล่อหลอมทัศนคติของผู้คน - ทัศนคติของคุณ - และด้วยเหตุนี้ความคิดและการกระทำของเราทุกคนในที่สุด การทิ้งระเบิดนั้นรุนแรง

### สื่อลามกโดยการหลอกลวง

อีกวิธีหนึ่งของชาตานในการหลอกลวงโลกเกี่ยวกับเรื่องเพศอาจเรียกว่า "สื่อลามกโดยการหลอกลวง" สิ่งที่อยู่รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้คือพื้นที่ที่อาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเลย แต่ในความเป็นจริงนั้นแฝงไปด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมายและค้นหาและทัศนคติ

ภาพประกอบที่คืออย่างหนึ่งของหมวดหมู่นี้คือดนตรี เพลงบางเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกคันทรี่ป๊อปหรือฟังง่ายอาจเป็นเพลงบัลลาดที่น่าฟังหรือเก๋เก๋เล็กน้อยที่น่าขบขัน แต่ยิ่งไปกว่านั้นข้อความที่แฝงอยู่ในเพลงเหล่านี้จำนวนมากคือเรื่องเพศ – ทุกที่ทุกเวลากับใครก็ได้

และอย่าลืมว่าเพลงนี้อยู่ในเครื่องเสียงสำหรับบ้านหรือวิทยุในรถของคุณและในร้านอาหารที่คุณรับประทานทานอาหาร ลูก ๆ

ของคุณทำการบ้านจากมันและซึมซับข้อความสำสอนทางเพศที่เพลงเหล่านี้ประกาศโดยไม่รู้ตัว  
เพลงนี้มีผลต่อสังคมครอบครัวลูก ๆ และตัวคุณ  
ทัศนคติความคิดอารมณ์และมุมมองทางเพศและมุมมองทางเพศของคุณถูกควบคุมโดยสิ่งประเภทนี้

"ภาพอนาจารโดยการหลอกลวง"

อีกประเภทหนึ่งคือตัวอย่างที่กำหนดโดยผู้ครอบครองตัวเราซึ่งรวมถึงบางครั้งเพื่อนและญาติของเราที่พูดถึงเรื่อง  
เพศที่ผิดกฎหมายทุกประเภท  
อย่างที่เราเห็นว่าพวกเขาเร่ร่อนจากภรรยาไปสู่คนรักและลับหลังอย่างแท้จริงหรือในขณะที่เราดูบุคคลสำคัญ  
ด้านกีฬาบุคคลทางการเมืองหรือบุคคลในวงการบันเทิงที่กระโดดจากคู่หูไปยังหุ้นส่วน -  
เสมอโดยไม่ต้องรับโทษและมีแนวโน้มว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นสนุก - ค่านิยมของเราได้รับผลกระทบ .  
หากเราไม่ระมัดระวังอาจถูกหลอกโดย "ความสุข"  
ชั่วครั้งชั่วคราวจากภายนอกและตัดสินใจว่าการกระทำดังกล่าว "ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น"

แต่การกระทำดังกล่าว "เลวร้าย"

ความหายนะของครอบครัวที่หลงเหลือจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าและความโสโครก  
ร้ายที่สังคมของเราจ่ายราคาในแง่ของความสุขที่แท้จริง

และพระเจ้าไม่ได้ขยิบตาหรือหัวเราะเยาะเย้ยเช่นนี้“ ฉะนั้นให้ถือภัยคุณอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ลูก ๆ  
ของคุณละทิ้งฉันและสาบาน โดยคนที่ไม่ใช่พระเจ้าเมื่อฉันเลี้ยงพวกเขาจนครบแล้วพวกเขาจะทำผิดประเวณีแ  
ละรวมตัวกัน

โดยกองทหารในบ้านของหญิงแพศยาพวกเขาเป็นเหมือนพ่อมดที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีทุกคนต้องเลี้ยงดูภ  
รรยาของเพื่อนบ้าน "(เยเรมีย์ 5: 7-8)

### การป้องกันตัวเอง

คุณจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรในสงครามที่ศัตรู ซาดาน - ผูกขาดอาวุธทั้งหมด (สื่อและกองกำลังอื่น ๆ )  
อย่างแท้จริง? มีการป้องกันที่สมเหตุสมผลสำหรับการทิ้งระเบิดทางเพศโดยรวมหรือไม่?

ใช่มี. และขั้นตอนแรกในการป้องกันของคุณคือ:

ตระหนักถึงความชั่วร้ายที่ความสำสอนก่อให้เกิดสังคมและสามารถสร้างความเสียหายให้กับคุณได้  
พิจารณาวิธีการที่ละเอียดอ่อนที่ซาดานใช้เพื่อผลักดันความวิปริตที่เป็นอันตรายของมันมาสู่ทุกชนชาติ  
สร้างความน่ารังเกียจเพื่อให้จิตใจของคุณถูกซาดานควบคุม

พระเจ้ากำลังสร้างบุตรในรูปแบบของเขาเองโดยให้มนุษย์เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาเองในฐานะที่เป็น  
นพระเจ้า

คุณสมบัติหลักประการหนึ่งที่คุณจะต้องได้รับสำหรับพรสูงสุดนี้คือความภักดี - ความซื่อสัตย์ -  
ต่อพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไถ่และพี่ชายทางวิญญาณของเรา

เมื่อคุณเห็นว่าซาตานพยายามปล้นคุณจากสุขภาพของการอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าโดยการทำลายครอบครัวมนุษย์คู่ขนานส่วนหนึ่งมาจากบาปทางเพศคุณจะพร้อมด้วยความตั้งใจที่จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปในการป้องกันของคุณ

ประการที่สองระวังประตุใจของคุณ บาปทางเพศก็เหมือนบาปทั้งหมดเริ่มต้นในจิตใจ (ยากอบ 1: 14-15) สถานที่หยุดบาปอยู่ที่จุดที่เราถูกล่อลวง  
บาปทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทางเพศจะได้รับเสน่ห์หากเราเก็บงำมันไว้  
มันเริ่มเป็นก้อนหิมะและได้รับความเข้มแข็งจนกระทั่งเรายอมทำบาปในใจหรือแม้กระทั่งในการกระทำของเรา

ดังนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์ "เพียงเล็กน้อย" สำหรับค้นหา "เล็กน้อย"  
คือการจับคู่ที่จุดไฟแห่งความสำส่อนทางเพศซึ่งทำให้พันธะของการแต่งงานกลายเป็นจี้เต้า

### พระเจ้าให้อภัย

พระเจ้าตรัสชัดเจนว่าบาปทางเพศของเราเป็นเรื่องที่น่าสลดใจในสายตาของเขา  
"ขอให้การแต่งงานจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและขอให้เพียงสมรสปราศจากมลทิน  
[กล่าวคือโดยการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส]  
เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนที่ผิดศีลธรรมและการล่วงประเวณี" (ฮีบรู 13: 4 ฉบับแก้ไขมาตรฐาน)

ความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องอย่างชัดเจน  
แต่น่าเสียดายที่ในชีวิตของหลายคนที่อ่านข้อความนี้ซาตานจะหลงไปแล้ว

ข่าวดีก็คือเราสามารถได้รับการอภัยบาปในอดีตแม้กระทั่งบาปทางเพศของเรา - หากเรากลับใจ -  
หยุดทำบาปและเริ่มทำในสิ่งที่ถูกต้อง  
และเราสามารถมีพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อช่วยต่อสู้กับการต่อสู้ของเรา (กิจการ 5:32)

จำเรื่อง "ผู้หญิงจับได้ว่ามีชู้"? “  
เมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาและไม่เห็นใครเลยนอกจากผู้หญิงคนนั้นพระองค์ตรัสกับเธอว่า  
'ผู้หญิงพวกนั้นกล่าวหาคุณอยู่ที่ไหนไม่มีใครกล่าวโทษคุณเลยหรือ?' เธอกล่าวว่า 'ไม่มีใครเลยพระเจ้า'  
และพระเยซูตรัสกับเธอว่า 'ฉันจะไม่กล่าวโทษคุณและอย่าทำบาปอีกต่อไป' "(ยอห์น 8: 10-11)

“อย่าทำบาปอีกเลย”

คำแนะนำที่ดีและคำแนะนำที่เราทุกคนต้องทำหากเราจะเรียนรู้บทเรียนแห่งความซื่อสัตย์ซึ่งสามารถนำพาเรา  
จากสายสัมพันธ์อันอบอุ่นของการแต่งงานทางกายไปสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า

### บทที่สี่

## เมื่อการแต่งงานมีทัศนคติที่หวานน่ารัก

ชีวิตสมรสของคุณมีความสุขอย่างที่ความต้องการหรือไม่?

นี่คือวิธีที่สำคัญในการปรับปรุงและรักษาความสัมพันธ์ที่เสียหายระหว่างเพื่อน!

พระเจ้าทรงกำหนดกฎทางวิญญาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งหากเชื่อฟังจะก่อให้เกิดความสุขและความรักในชีวิตสมรสเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งหมด

ฝ่าฝืนกฎหมายการดำรงชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งเหล่านี้และเรารับประกันความทุกข์และความทุกข์ยากในชีวิตสมรส

### ความสัมพันธ์ระหว่างสามี - ภรรยา

พระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง และสำหรับศักยภาพที่เหนือกว่าอย่างไม่น่าเชื่อแทบไม่มีใครรู้ พระองค์ทรงสร้างผู้หญิงให้เป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นเพื่อนกับมนุษย์ (ปฐมกาล 2:18)

มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักในปัจจุบันว่าพระเจ้าผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงกำหนดว่าผู้ชายควรเป็นหัวหน้าบ้าน และนำภรรยาของเขาอย่างเหมาะสม แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้านายที่เอาแต่ใจ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจสองแง่มุมที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หนึ่งสามีในฐานะกัปตันทีมสองคนต้องเรียกสัญญา แต่ในทางกลับกันต้องมีการทำงานเป็นทีม ในกรณีที่ความคิดเห็นความคิดและความชอบแตกต่างกันพวกเขาต้องได้รับการอภิปรายอย่างชาญฉลาดด้วยความรักบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน

สำหรับสามีและภรรยาเป็นทายาทร่วมกันของพระคุณและอาณาจักรของพระเจ้า (1 เปโตร 3: 7)

ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสที่เสียหายจะไม่สามารถฟื้นฟูได้หากคู่สมรสล้มโครงสร้างการปกครองที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในชีวิตสมรส สังคมพยายามเล่นเกมกับการแต่งงาน 50-50; มันไม่ได้แก้ปัญหา - มันประกอบเข้าด้วยกัน

สามีควรเป็นผู้นำในการแต่งงาน แต่ทั้งสามีและภรรยาไม่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน สามีควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำในการแก้ไขความแตกต่างและส่งเสริมความร่วมมือ

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติของชีวิตสมรสที่รักและรักษา

ทัศนคติที่ยอดเยียมอะไรบ้างที่ชักนำให้เพื่อนร่วมงานสร้างกันและกันแทนที่จะพุ่มพ่ายกัน คู่สมรสควรเข้าหากันอย่างไรเพื่อรักษาบาดแผลของความเข้าใจผิดและความผิดพลาดในอดีต?

เพื่อนร่วมงานควรสื่อสารความรู้สึกและความต้องการซึ่งกันและกันอย่างไรเพื่อให้ทั้งคู่สามารถเริ่มจัดการกับปัญหาและความยากลำบากของตนได้อย่างสร้างสรรค์

มีวิธี!

ถึงเวลาแล้วที่จะลองใหม่เพื่อปรับปรุงหรืออาจจะช่วยชีวิตแต่งงานของคุณโดยการแสดงทัศนคติในการรักษาเหล่านี้!

พวกเขาทำอะไร?

## แสดงความชื่นชม

ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสที่เสียหายจำเป็นต้องมีก้าวแรกในเชิงบวกในทิศทางที่ถูกต้อง  
ใครบางคนต้องก้าวออกไปก่อนและทำลายรูปแบบการสื่อสารที่เป็นอันตราย

ก่อนแต่งงานคุณเห็นคุณลักษณะที่คุณชื่นชมในคู่ของคุณ  
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณแสดงความชื่นชมและขอบคุณในคุณสมบัติเหล่านี้หลายครั้งและหลาย ๆ  
ด้านต่อคนที่คุณรัก แต่ในชีวิตสมรสหลายคนทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่จะไม่แสดงความขอบคุณต่อสิ่งเล็ก ๆ  
น้อย ๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ที่คู่ของคุณมีให้  
แม้แต่การแต่งงานที่ดีก็อาจทำให้ชีวิตแย่ลงอย่างช้าๆ เพราะสามีภรรยาต่างก็ใช้ความพยายามและความพยายาม  
ของมันและกัน

คุณชื่นชมคุณลักษณะที่ดีอะไรในคู่ของคุณในตอนนี้อยู่?

ด้วยเหตุนี้คุณไม่ควรตอบกลับทันทีว่า "แต่เขา (หรือเธอ)  
มีคุณสมบัติและนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้ทั้งหมดที่ทำให้ฉันรำคาญ  
ตอนนี้มุ่งความสนใจไปที่คุณสมบัติที่ดีของคู่ของคุณ จดไว้ในใจของคุณ  
เขียนไว้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับจิตใจของคุณหากคุณต้องทำ  
สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงคุณสมบัติที่ดีในคู่สมรสหรือในชีวิตสมรสของคุณแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านั้นจะดู  
เหมือนจะมีเพียงไม่กี่อย่างในตอนนี้อย่างก็ตาม

คุณรู้สึกขอบคุณสำหรับคุณสมบัติเหล่านั้นหรือไม่?

คุณเพียงบอกคู่ของคุณว่าคุณรู้สึกซาบซึ้งในตัวเขาหรือไม่?

หากคุณเป็นภรรยาสามีของคุณอาจจะไม่เกรงใจหรือรักใคร่กันมากเท่าที่คุณต้องการ  
แต่เขาเป็นผู้จัดหาสิ่งจำเป็นทางกายภาพที่ดี  
คุณเคยบอกเขาไปไหมว่าคุณรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามและแรงกายแรงใจของเขาในการหาเลี้ยงครอบครัว

หากคุณเป็นสามีคุณอาจรู้สึกว่าการกระทำของคุณไม่ได้จัดการงบประมาณส่วนหนึ่งของเธออย่างมีชัยเท่าที่  
จะทำได้ นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคน

คุณเคยบอกเธอไปไหมว่าคุณชื่นชมความพยายามของเธอในการทำให้ดีที่สุดที่เธอรู้ว่าภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ

คุณให้กำลังใจเธอโดยไม่ทำให้เธอเสียใจเกี่ยวกับการจัดการกับรายจ่ายของเธอหรือไม่?

คุณเคยชมเชยเธอสำหรับการดูแลเด็ก ๆ

หรืออาจจะเป็นงานทำความสะอาดของเธอหรืออาจจะเป็นรายได้เสริมที่เธอให้?

ไม่มีมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่ต้องการรับคำชื่นชม พระเจ้าทรงสร้างกฎที่มีชีวิต!  
ทำลายกฎนั้นโดยให้ความสำคัญกับสิ่งเชิงลบหรือปัญหาเกี่ยวกับบุคคลอย่างต่อเนื่องและทุกสิ่งในชีวิตจะกลาย  
ายเป็นแง่ลบโดยสิ้นเชิง

การขาดการแสดงความรักต่อสิ่งที่ดีทำให้เราสูญเสียการสัมผัสกับความเป็นจริงของสิ่งดีๆ ในอีกสิ่งหนึ่ง  
เพื่อนหลายคนทำลายชีวิตสมรสของตนด้วยความไม่แยแส  
ที่ปรึกษาการแต่งงานมองเห็นปัญหานี้ตลอดเวลา

พระคัมภีร์สอนเราถึงหลักธรรมในการแสดงความขอบคุณ "ขอบคุณเสมอสำหรับทุกสิ่ง ..."  
(เอเฟซัส 5:20)

คุณต้องการได้รับการชื่นชม? จากนั้นแสดงความขอบคุณอย่างจริงจังต่อคู่ของคุณ -  
หรือต่อบุคคลอื่นสำหรับเรื่องนั้น

หากคุณมีความสม่ำเสมอในการแสดงความขอบคุณเมื่อถึงกำหนด  
(และถึงกำหนดแม้สิ่งเล็กน้อยที่คนอื่นทำเพื่อเรา) จะได้รับการตอบรับที่น่าทึ่ง  
การแสดงความขอบคุณอาจไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตสมรสของคุณได้ทั้งหมด  
แต่เป็นขั้นตอนแรกในเชิงบวกในการปรับปรุงและรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสารในชีวิตสมรสที่บาดเจ็  
บ

พระเยซูทรงสอนเราถึงหลักธรรมที่สำคัญโดยรวมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด:  
"ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำให้มนุษย์กระทำกับเจ้าจงทำเช่นนั้นกับพวกเขาเพราะนี่คือ [จุดประสงค์ของ]  
ธรรมบัญญัติและศาสตาศาพยากรณ์" (มัทธิว 7:12)

### ให้เกียรติและเคารพ

อาจเป็นเรื่องยากในช่วงเวลาที่มีมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างสุดขีด แต่อีกครั้งมนุษย์  
ทุกคนต้องการให้เกียรติและเคารพ ความแตกต่างของความคิดเห็นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะลดความเคารพ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามีภรรยาไม่แสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน - หรือต่อบุคคลอื่น  
กำแพงแห่งความสงสัยโดยอัตโนมัติถูกสร้างขึ้น  
คนอื่นเจ็บง่ายกว่าซึ่งอนมากขึ้นเมื่อเราต้องชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของเขา  
พวกเขาเปิดกว้างน้อยกว่าแม้กระทั่งการแก้ไขเชิงสร้างสรรค์  
บุคคลที่ไม่เคารพและไม่เห็นคุณค่าหลายคนเริ่มจินตนาการถึงความผิดและการดูหมิ่นเมื่อไม่มีเจตนาหรือมีอยู่จริง

พระเจ้าสั่งเราในความสัมพันธ์ของมนุษย์ทุกคน "ให้เกียรติมนุษย์ทุกคน" (1 เปโตร 2:17) ใช่แม้ว่าคน ๆ หนึ่งจะไม่แสดงออกถึงนิสัยที่ถูกต้องเสมอไป!

ทำไม?

เพราะสายพันธุ์เคาพ! การคูหมิ่นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดี มันทำให้สถานการณ์ดีเลวร้ายและสถานการณ์เลวร้ายลง

จำไว้ว่าคู่ของคุณเป็นคนที่ยอมสละทางเลือกส่วนตัวและเสรีภาพมากมายที่จะแต่งงานกับคุณ คุณได้แสดงให้เห็นเกียรติและเคาพคู่ของคุณที่รับความท้าทายในการแต่งงานและความรับผิดชอบในครอบครัวแล้วหรือยัง? หรืออยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดของคุณ?

ปฏิบัติต่อคู่ของคุณอย่างไรให้เกียรติและมีโอกาสที่เขาหรือเธอจะต้องการเคาพคุณในระดับที่สูงขึ้น!

**การให้อภัย**

ทัศนคติ "ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้คุณ!"

เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดสำหรับบาดแผลและความเจ็บปวดในชีวิตแต่งงานที่ไม่มีวันหาย

ทัศนคติที่ไม่สวยงามและไม่ให้อภัยนำไปสู่ความท้อแท้และความหดหู่มันทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้ง มันทำให้ความขัดแย้งและความเกลียดชังรุนแรงขึ้น

มีเพื่อนที่คนที่มีนิสัยชอบขุดคุ้ยความผิดพลาดในอดีตทั้งในส่วนตัวหรือที่สาธารณะเพื่อสร้างความอับอายหรือดูถูกคู่ครอง? นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามและไม่น่าให้อภัย มันทำให้บาดแผลเก่ากลับมาอีกครั้ง

แน่นอนคุณต้องการความเมตตาและการให้อภัยสำหรับการมาสั้น ๆ ของคุณ คุณไม่ต้องการให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

จากนั้นจงเต็มใจแสดงท่าทีอันยอดเยี่ยมของความเมตตาและการให้อภัยต่อผู้อื่น “

จะนั่นจงเมตตาเหมือนที่พระบิดา [ในสวรรค์] ทรงเมตตาด้วย” พระคัมภีร์สั่ง (ลูกา 6:36)

คุณและคู่ของคุณเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเมื่อคุณผิดทำไม่ไม่พูดว่า "ฉันขอโทษ" ในไม่ช้าคุณจะได้ยินมันในทางกลับกัน!

เพื่อนร่วมงานหลายคนตระหนักดีว่าหลังจากทนทุกข์ทรมานมานานแล้วพวกเขามีความคิดที่ยังไม่บรรลุนิคิดว่าจะรักแท้คืออะไรการแต่งงานควรเป็นอย่างไร ทำไมไม่ยอมรับข้อบกพร่อง?

รับความท้าทายในการเติบโตด้วยความรักและความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมไปด้วยกัน

หากคู่สมรสที่ไม่เหมาะสมขอการให้อภัยจงเต็มใจที่จะให้สิ่งนั้น

หากเราไม่นำกฎแห่งชีวิตแห่งความเมตตาและการให้อภัยไปใช้ในเวลาที่ควรนำมาใช้เรารับประกันว่าความ



ผิดพลาดและข้อบกพร่องในอดีตจะทำลายชีวิตสมรส

ผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาหรือให้อภัยจะไม่มีชีวิตสมรสและบาปของตนได้รับการอภัยเช่นกัน (มัทธิว 18:35)

แน่นอนการคงอยู่ในการทำร้ายร่างกายต้องหยุดลงหากความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสจะดำรงอยู่ได้ อาจต้องให้คำปรึกษาภายนอก

### เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

ทนายความด้านกฎหมายครอบครัวและการหย่าร้างชั้นนำคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถูกถามว่าอะไรคือเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดเพียงข้อเดียวที่คู่รักแยกทางกัน เขากล่าวว่า "อันดับที่ 1 คือการไม่สามารถพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยจิตวิญญาณของพวกเขาและปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขา"

คุณต้องการรับฟังและพิจารณาความรู้สึกความต้องการและความคิดเห็นของคุณหรือไม่? เพื่อนของคุณก็เช่นกัน!

เพื่อนหลายคนมีนิสัยชอบวางความรู้สึกความคิดเห็นและความปรารถนาของคุณรองลงไป แต่คุณจะหยุดวงจรที่เลวร้ายเสื่อมโทรมและสร้างความเสียหายนี้ได้อย่างไร? นั่งลงด้วยกันอย่างเงียบ ๆ สร้างความรักให้กับเป้าหมายของคุณ

"ความรักเป็นสิ่งที่ดี" เเผย 1 โครินธ์ 13: 4 (RSV) คำแปลของ J.B. Phillips ทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น: "ความรัก ... มองหาวิธีที่สร้างสรรค์" สร้างสรรค์

หาวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกแทนการทำลายหรือทิ้งคู่ของคุณเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

พูดคุยฟังคู่ของคุณ “ความรักไม่ยื่นหยัดในทางของตัวเอง” (1 โครินธ์ 13: 5, RSV)  
"จงไว้วางใจที่จะได้ยินพุดซา" พระคัมภีร์บัญญัติ (ยากอบ 1:19)

บ่อยเพียงใดที่คู่สมรสก่อให้เกิดปัญหาชีวิตสมรสอย่างใหญ่หลวงเพราะพวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งนี้?

“คำตอบที่นุ่มนวลช่วยขจัดความโกรธเกรี้ยว แต่คำพูดที่น่าสะเทือนใจกระตุ้นความโกรธ” สุภาษิต 15: 1 ครั้งต่อไปก่อนที่จะโต้กลับอย่างรวดเร็วหรือตอบสนองต่อคู่ครองให้หยุด ถามตัวเองว่า "สิ่งที่ฉันจะพูดเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือฉันกำลังพยายามที่จะกลับมาและทำให้เขาผิดหวังจริงๆ"

เมื่อคู่สมรสพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีและสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายทำเช่นเดียวกัน

แต่ไม่ว่าคุณจะทำตามขั้นตอนใดอย่าลืมพยายามปรับใช้ทัศนคติที่ช่วยและเยียวยาในชีวิตสมรส!

**"เราคือทีม!"**

ความสัมพันธ์อันสามัคคีและรักสุขภาพไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนาย - ทาส  
ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกกับพ่อ

เป็นการแบ่งปันและเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยที่คู่สมรสแต่ละคนรับรู้ถึงบทบาทที่พระเจ้ากำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งและมีส่วนร่วมในความสามารถและพลังเพื่อการแต่งงานที่ดี

เป็นสหภาพที่เพื่อนแต่ละคนแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมของอีกฝ่าย

ความสุขในชีวิตสมรสที่ยั่งยืนต้องอาศัยความพยายามเป็นทีม

แนวโน้มที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่คือแนวคิดที่เติบโตขึ้นหรือแรงกดดันให้ไปตามทางของคุณเองหรือที่บางคนแสดงออกมาว่า "ทำสิ่งของตัวเอง" หรือ "ค้นหาตัวเอง"

แม้ว่าจะหมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบต่อกูร์องบุตรหรือครอบครัวก็ตาม

เป็นช่วงที่เพื่อนสองคนตระหนักว่าพวกเขาต้องการและเสริมซึ่งกันและกันว่าพวกเขาใกล้ชิดและเติบโตขึ้นเพื่อเคารพและรักซึ่งกันและกัน ชาวจีนมีคำพูดที่อธิบายว่า "มือข้างหนึ่งล้างอีกข้างหนึ่ง"

ช่างเป็นทัศนคติที่ดีเยี่ยมในชีวิตสมรส! "ที่รักเราคือทีม -

เพื่อแบ่งปันความสุขในชีวิตร่วมกันเพื่อพิชิตความยากลำบากและความท้าทายในชีวิตด้วยกัน!"

การทิ้งไม่ซัดเผาผลาญในกระป๋องน้ำมันเบนซินเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะไหม้หรือระเบิด

ในการทำงานเดียวกันการฝ่าฝืนกฎหมายการสมรสของพระเจ้าจะเผาผลาญคุณ  
ฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าและทำลายคุณ!

หลายล้านคนกำลังรับโทษทางจิตใจอารมณ์และร่างกายที่เจ็บปวดจากการปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อกฎหมายที่พระเจ้าเปิดเผยเกี่ยวกับเพศและการแต่งงาน

ความรักที่แท้จริงคือวิธีการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือการยกระดับการสร้างสรรค์การให้กำลังใจ  
มันตรงกันข้ามกับวิธีการควบคุมการเห็นแก่ตัวการทำร้ายผู้อื่นและการไม่เคารพนับถือ  
นั่นคือวิถีทางและทัศนคติของซาตาน

พวกเขาสร้างความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมานในชีวิตมนุษย์และการแต่งงาน

ดังนั้นอย่าลืม พระเจ้าทรงบัญชาชายคนหนึ่งให้นำทางภรรยาอย่างถูกต้อง (ปฐมกาล 3:16)  
ผู้หญิงในปัจจุบันมีอำนาจเหนือผู้ชายที่อ่อนแอและไม่มีประสิทธิผลมากขึ้นเรื่อย ๆ (อิสยาห์ 3:12)  
พระเจ้าอนุญาตให้ทั้งชายและหญิงเก็บเกี่ยวโทษจากการละทิ้งบทบาทที่เหมาะสม (ข้อ 16-18)

พระคำของพระเจ้าสอนว่าสามีคือหัวหน้าของภรรยา (1 โครินธ์ 11:3)

ผู้ชายคนนั้น ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผู้หญิง แต่ผู้หญิงสำหรับผู้ชาย (ข้อ 7 และ 9) พระเจ้าสั่งให้มนุษย์รักภรรยา

และภรรยาให้เคารพสามี (เอเฟซัส 5:33) สังเกตวิธีที่เรียบง่าย แต่สวยงามในพระคัมภีร์แสดงถึง ...  
ทัศนคติที่มีความรักและการรักษาอย่างแท้จริงที่จะแสดงออกระหว่างสามีและภรรยา:

"... สามีจงอาศัยอยู่กับพวกเขา [ภรรยา] ตามความรู้  
[ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเกี่ยวกับความต้องการของผู้หญิง] ให้เกียรติภรรยา ...  
ในฐานะทายาทร่วมกันของพระคุณแห่งชีวิต [นิรันดร์]: ขอให้คำอธิษฐานของคุณเป็น ไม่ขัดขวางสุดท้าย ...  
มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ... มีมารยาท:  
ไม่แสดงความชั่วร้ายต่อความชั่วร้ายหรือรวบรัดใดสำหรับความคับแค้นใจ  
แต่เป็นการอวยพรในทางตรงกันข้าม ... "(1 เปโตร 3: 7-9)

“  
จงอยู่ภายใต้ความเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากความเคารพในพระคริสต์ภรรยาจงอยู่ใต้บังคับของสามี  
ของคุณ ในฐานะพระเจ้าเพราะสามีเป็นหัวหน้าของภรรยาในฐานะที่พระคริสต์ทรงเป็นประมุขของคริสตจักร  
... ในฐานะที่คริสตจักรเป็น  
อยู่ใต้บังคับของพระคริสต์ดังนั้นให้ภรรยาอยู่ใต้บังคับสามีทุกอย่างสามีรักภรรยาเหมือนที่พระคริสต์ทรงรัก  
คริสตจักรและยอมสละตัวเองเพื่อเธอ ... "(เอเฟซัส 5:21, 22, 25, 28, RSV)

เหตุใดการดำเนินชีวิตแบบนี้จึงสำคัญมากสำหรับคู่สมรส? “ คนที่รักภรรยาก็รักตัวเอง” (ข้อ 28)  
ผู้ชายที่ใช้ภรรยาหรือภรรยาในทางที่ผิดที่ทำร้ายสามีสร้างความเสียหายและทำลายตัวเองและความสุขของ  
ตนเอง

ในทางตรงกันข้ามวิธีของพระเจ้าในการสร้างสันติสุขในชีวิตสมรสคือ  
"ให้ทุกคนแต่ละคนรักภรรยาเหมือนรักตนเองและให้ภรรยาเห็นว่าเธอเคารพสามี" (เอเฟซัส 5:33, RSV)

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณยอมรับทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อคู่ของคุณ  
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะขอการให้อภัยจากพระเจ้าและช่วยแสดงทัศนคติและการกระทำที่ถูกต้องในชีวิต  
สมรสของคุณ?

ปฏิบัติตามกฎแห่งชีวิตของพระเจ้าเรื่องความสุขในชีวิตสมรสและการรักษา  
แสดงความขอบคุณต่อคู่ของคุณ จงให้เกียรติและเคารพ จงเมตตาและให้อภัย เป็นประ โยชน์และสร้างสรรค์  
อยู่เป็นทีม โดยเคารพบทบาทที่พระเจ้ามอบให้ของอีกฝ่าย

**บทที่ห้า**

**งบประมาณของครอบครัวที่สมดุล**

งบประมาณ! ดูเหมือนสามีและภรรยาหลายคนจะไม่สบายใจเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องที่ไม่สบายใจนี้

บางคนเชื่อว่าพวกเขาทำเงินน้อยเกินไปกับงบประมาณ คนอื่น ๆ  
คิดว่าพวกเขาไม่มีหัวทางด้านตัวเลขและไม่สามารถทำงบประมาณได้

ดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่เรื่องเงินยังคงดำเนินต่อไปทุกปีเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัว!

แต่ปัญหาเรื่องเงินไม่จำเป็น - สำหรับคุณด้วยซ้ำ

มาดูหลักการงบประมาณที่เปิดเผยในพระคัมภีร์และเรียนรู้วิธีเอาชนะปัญหาเรื่องเงินทุกครั้ง  
ประการแรกนี่คือกฎที่สำคัญที่สุดประการของการจัดหาเงินทุน  
สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญก่อนที่จะนำงบประมาณมาใช้:

• จัดทำงบประมาณ โครงการครอบครัว ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

แน่นอนสามีในฐานะหัวหน้าครอบครัวควรเป็นผู้นำในการวางแผนและยึดติดกับงบประมาณ  
แต่คำปรึกษาและความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น

หากคุณเป็นสามีโปรดจำไว้ว่าคุณและภรรยาของคุณเป็น "ทายาทร่วมกันของพระเจ้าแห่งชีวิต"  
(1 เปโตร 3: 7) โดยทั้งหมดปรึกษาภรรยาของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายรายได้ของครอบครัว

บางทีเธออาจมีเวลาหรือทักษะมากกว่าคุณในการทุ่มเทให้กับการเก็บบันทึกหรือกระบวนการทางกลไกในการเขียนเช็คเพื่อชำระค่าใช้จ่าย

อย่างน้อยที่สุดภรรยาของคุณควรตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เธอสามารถให้คำปรึกษาที่ชาญฉลาดและสามารถจัดการงานได้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ

เด็กก็เช่นกันต้องพัฒนาทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเงิน

พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณการประหยัดและการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุด  
ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดและไม่ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย –  
และแม้แต่การพัฒนานิสัยส่วนสิบที่ดี

• ซื้อคุณภาพ ราคาถูกที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป

บ่อยครั้งผู้ที่เลือกบุคลิกที่ถูกที่สุดมักจะพัฒนาซึ่งสะท้อนถึงจุดของตัวละครนี้  
เรามักจะทำตัวแตกต่างเมื่อใช้ของแพง

เมื่อทำการซื้อโปรดทราบที่ "การต่อราคา" จำนวนมากไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเสมอไป  
เลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด ประเมินสินค้ามากกว่าราคาเพียงอย่างเดียว

ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณในเชิงเหตุผลสินค้าที่มีราคาสูงกว่าเล็กน้อยอาจเป็นการลงทุนที่ดีกว่ามา  
ก

• บันทึก

สาเหตุใหญ่ของความทุกข์ยากในเรื่องเงินของครอบครัวคือนิสัยการใช้ชีวิตโดยไม่เก็บเงินออม

บางคนเชื่อว่าการประหยัดไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเขา

แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ตกที่นั่งลำบากหากพวกเขาเรียนรู้ที่จะฝึกฝนกฎหมายการเงินนี้มาก่อนเท่านั้น

สุภาษิต 6: 6-8 บอกให้เราเรียนรู้จากมดที่

"จัดหาของใช้ในฤดูร้อนและรวบรวมอาหารของมันในช่วงเก็บเกี่ยว"

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเธอมีอาหารที่ประหยัดเพื่อให้เธออยู่เหนือจุดที่ขรุขระและฤดูหนาว

แม้ว่าคุณจะประสบปัญหาทางการเงิน แต่คุณต้องเริ่มการออม

ไม่จำเป็นต้องมีมากในตอนแรกก็เพียงพอที่จะพัฒนานิสัยในตัวคุณ

ต่อมาเมื่อคุณหมดปัญหาคุณจะได้กำหนดแบบแผนในชีวิตของคุณ

หลายคนอาศัยอยู่ใกล้กับขอบมากจนการเรียกเก็บเงินพิเศษเพียงใบเดียวผลักดันให้พวกเขาข้ามขอบไปสู่การ

ให้อภัยทางการเงิน จะดีแค่ไหนหากมีเงินออมเพียงพอที่จะจ่ายบิลที่คุณไม่คาดคิด

มันเป็นเรื่องง่ายที่จะมีมันหากคุณจะเริ่มวางแผนจำนวนเล็กน้อยออกจากเช็คเงินเดือนในธนาคารของคุณ

•หลีกเลี่ยงการซื้อเครดิต

เช่นเดียวกับที่บางคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยให้รอดบางคนเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถไปพร้อมกันได้

หากไม่มีบัญชีค่าใช้จ่าย

ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณต้องไปได้โดยไม่มีพวกเขาไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีความสุขทางการเงิน

แม้ว่าคุณจะผูกติดอยู่กับการจ่ายดอกเบี้ยหมุนเวียนมากแค่ไหน แต่คุณก็ต้องเริ่มหลีกเลี่ยงหนี้จากรายการนี้  
อาจต้องใช้เวลาลึกสักพักในการหักคอกของพวกเขา แต่มันก็คุ้มค่าที่คุณจะสบายใจ ซาโลมอนเขียนว่า

"คนรวยปกครองคนจนและผู้ยืมเป็นทาสของผู้ให้ยืม" (สุภาษิต 22: 7)

เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อมีความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อรองกว่าคุณสามารถเก็บเงินสดได้

มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมมามากกว่าที่จะเก็บเงินไว้ล่วงหน้า

หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายอย่างสนุกสนาน

เกือบทุกบัญชีการเรียกเก็บเงินจะถูกตั้งค่าตามค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ เมื่อคุณมีเงินสดคุณไม่เพียง  
แต่ประหยัดค่าหัวเท่านั้น แต่ยังสามารถซื้อได้ในราคาตลาดอีกด้วย

แน่นอนว่าในบางกรณีทุกวันนี้การซื้อเครดิตแทบจะกลายเป็นเรื่องจำเป็นไปแล้ว

อย่างไรก็ตามหลักการที่ต้องปฏิบัติตามคือการซื้อเครดิตควรทำเพื่อความจำเป็นเท่านั้นเช่นรถยนต์หรือบ้าน

คุณไม่ควรซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยเครดิต

ผู้เข้าพัสดุต้องชำระค่าโทรศัพท์เครื่องกีฬาและอุปกรณ์งานอดิเรกเป็นเงินสด

โดยปกติแล้วรายการเหล่านี้จะทำให้ผู้คนมีชีวิตอยู่ใกล้กับขอบมากจนการเรียกเก็บเงินพิเศษเพียงใบเดียวผล

ผลักดันให้พวกเขาข้ามขอบไปสู่การให้อภัยทางการเงิน ผู้คนมีปัญหาในการซื้อเครดิต

ดูเหมือนง่ายมากที่จะซื้อของแถมในตอนนี้อย่างชะลอการชำระเงินไว้ในภายหลัง อย่าตกหลุมพรางนี้

ไม่ควรใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าหลัก ๆ

ที่คุณถูกบังคับให้ดำเนินการชำระเงินเกินระยะเวลาที่เรียกเก็บเงินเริ่มต้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออย่าเรียกเก็บเงินจากสิ่งที่คุณไม่สามารถจ่ายได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

อัตราดอกเบี้ยสูงมากสำหรับการซื้อด้วยบัตรเครดิตซึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับรายการต่างๆมากกว่าการจ่ายเงินสด

### วิธีการตั้งค่า

จัดทำรายการหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณมีตามปกติในช่วงเวลาหนึ่ง

รวมภาระหน้าที่ที่ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต - ทุกสิ่งที่ต้องใช้เพื่อดูแลครอบครัวของคุณในอนาคต

หาระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่คุณใช้ระหว่างตัวเงินคือปีเช่นกันประกันหรือภาษีรายการของคุณจะต้องครอบคลุมหนึ่งปี อย่างไรก็ตามหาระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดระหว่างตัวเงินใด ๆ

คือสามเดือนรายการของคุณต้องครอบคลุมเพียงสามเดือนเท่านั้น

ไม่ว่าเวลาใดก็ตามให้จัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปกติหรือไม่สม่ำเสมอที่คุณรู้ว่าจะมีในช่วงเวลานี้ ซึ่งจะต้องรวมถึงเงินที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจอัตราต่อรองและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของค่าเช่าอาหารและสาธารณูปโภค

จากนั้นปรับทุกบิลตามระยะเวลาระหว่างเช็คเงินเดือนของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากคุณสามารถรับการชำระเงินเดือนละสองครั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนจะต้องแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งและบิลรายสัปดาห์เป็นสองเท่า ใบเรียกเก็บเงินรายปีควรแบ่งออกเป็น 24 ส่วน

ตอนนี้สร้างรายการใหม่ของคุณที่ปรับปรุงแล้วเหล่านี้

(เช่นค่างวดรถยนต์ครึ่งหนึ่งต่อเดือนค่าอาหารรายสัปดาห์สองครั้งภาษีทรัพย์สินหนึ่งใน 24 ปี)

รายการนี้เป็นส่วนกลางของงบประมาณ

หากคุณได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้วระบบจะบอกวิธีการใช้จ่ายเช็คแต่ละฉบับอย่างชัดเจน

ทุกคนจะใช้จ่ายไปในทางเดียวกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกครั้งที่คุณได้รับเช็ครายการนี้จะบอกคุณอย่างชัดเจนว่าจะต้องจ่ายเท่าไรสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตแต่ละรายการเพื่อที่คุณจะได้มีสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายอย่างแม่นยำเมื่อมาถึง

ด้วยการบันทึกจำนวนเงินมาตรฐานสำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งจากการตรวจสอบแต่ละครั้งความกังวลเรื่องงบประมาณจะหายไป รายการจำนวนเงินมาตรฐานของคุณจะบอกวิธีการทำงาน โดยอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้วงบประมาณนี้จำเป็นต้องใช้ความคิดเป็นครั้งคราวเท่านั้นเมื่อเทียบกับความปวดหัว

อย่างต่อเนื่องในการปรับการเรียกเก็บเงินแต่ละรายการให้เป็นเงินในมือ  
ยิ่งไปกว่านั้นด้วยงบประมาณนี้คุณจะไม่ลืมสิ่งของหรือเสียเงินใด ๆ

พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออิสระที่งบประมาณนี้มอบให้คุณเมื่อคุณใช้จ่ายเงิน  
หากคุณจัดสรรเงินจากเช็กแต่ละฉบับอย่างรอบคอบและซื้อสตัคซ์เพื่อจ่ายเงินแต่ละบิลคุณสามารถใช้จ่ายไป  
ได้อย่างมั่นใจว่ามีไว้เพื่อจุดประสงค์นั้น - แม้กระทั่งการพักผ่อนหย่อนใจและของฟุ่มเฟือย  
แต่ควบคุมความปรารถนาสำหรับวันหยุดพักผ่อนสุดหรูประจำปีและรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร!

บ่อยครั้งที่ครอบครัวทำเงินได้มากพอที่จะสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งพิเศษบางอย่างได้  
แต่หากไม่มีงบประมาณเช่นนี้มีเพียงไม่กี่คนที่สนุกกับสิ่งที่พวกเขามี  
พวกเขาอาจใช้จ่ายเงินไปกับความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้ แต่มักจะรู้สึกผิดที่ทำเช่นนั้น  
หากพวกเขาแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนมาตรฐานอย่างชาญฉลาดและรวมจำนวนเงินจากการตรวจสอบแต่ละค  
รั้งเพื่อรับของแถมพิเศษพวกเขาก็จะสามารถมีของฟุ่มเฟือยเหล่านี้ได้ด้วยจิตสำนึกที่ชัดเจน

ดังนั้นจงเรียนรู้บทเรียน  
แบ่งรายได้ของคุณเป็นส่วนที่แน่นอนเพื่อให้ทุกเช็กถูกใช้ไปโดยอัตโนมัติในส่วนของทุกบิล  
พรอยู่เหนือความเชื่อ

### สิ่งที่ต้องรวม

รายการค่าใช้จ่ายของคุณต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายได้ของคุณต่ำหรือคุณมีหนี้สินมาก  
มีบางรายการที่ต้องรวมอยู่ในงบประมาณทั้งหมด:

- เสื้อผ้า นี่เป็นจุดที่เจ็บปวดสำหรับบางครอบครัว พวกเขาอาจจัดการเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ  
แต่ต้องเจ็บปวดอย่างมากกับงบประมาณ  
เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นในระยะยาวและบางคนลืมไปว่าต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้า  
เมื่อเวลาถึงมันจะกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดกับการบีบเงินที่นี้และที่นั่น  
ทำไมไม่ประหยัดเพียงเล็กน้อยจากการตรวจสอบแต่ละครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายทันที  
แต่เมื่อคุณต้องการมันจะอยู่ที่นั่น

- ความบันเทิง หลายครอบครัวรู้สึกที่ไม่สามารถจ่ายความบันเทิงได้  
สำหรับพวกเขามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ความบันเทิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่สมดุล  
พวกเราหลายคนคงมีความสุขมากมายที่ได้มาโดยการจ่ายเงินเล็กน้อยเพื่อความบันเทิง

- เงินในกระเป๋า คุณเหมือนเล็กน้อย  
แต่สิ่งของที่ไม่ได้เกิดขึ้นสามารถสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณได้มากกว่าที่คุณคาดหวัง  
คุณอาจจะแปลกใจถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้จ่ายเงินไปกับของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันไปเท่าไร

การแบ่งงบประมาณนี้อาจไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าคุณไม่รวมไว้จุดเล็ก ๆ  
จุดนี้อาจทำลายความพยายามอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณได้

## เริ่มเลย

ประเด็นสุดท้ายที่ต้องกล่าวถึง เป็นคำแนะนำเล็กน้อยในการเริ่มต้น  
บางทีคุณอาจรู้สึกว่าคุณล้าหลังด้านการเงินมากจนไม่สามารถเริ่มต้นด้วยงบประมาณเช่นนี้ได้  
แต่มีไว้สำหรับบุคคลเช่นนี้เท่านั้นที่มีการเขียนขึ้น  
เหตุผลที่ควรเริ่มด้วยงบประมาณนี้คือการเอาชนะปัญหาที่คุณคิดว่ากำลังหยุดคุณอยู่ตอนนี้!

งบประมาณดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้ทันทีสำหรับทุกคนที่อยู่ใกล้หน้าผาทางการเงิน  
ตรงไปตรงมาอาจใช้เวลาหลายเดือนในการดำเนินโครงการอย่างเต็มที่  
ยิ่งเวลาผ่านไปหลายเดือนคุณก็จะยิ่งใกล้เข้ามาในสิ่งที่คุณอยากอยู่มากขึ้นเท่านั้น  
และตัวละครที่พัฒนาในกระบวนการนี้ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินได้

ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มตอนนี้

แม้ว่าคุณจะต้องใช้งานบัญชีทั้งหมดของคุณเป็นสีแดงเป็นเวลาหลายเดือน แต่คุณต้องตั้งกำแพงทันที  
หาก你不能ทำสิ่งที่เขียนไว้ในรายการได้อย่างน้อยคุณก็จะสามารถพัฒนานิสัยในการเรียนรู้สิ่งที่  
คุณควรทำ

ตรงไปตรงมาแม้ว่าคุณจะตั้งงบประมาณในอุดมคติของคุณทันทีแม้จะมีปัญหาก็ตามรวมถึงค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน  
บันการชำระคืนเงินกู้และการจ้างค่าใช้จ่ายในอนาคตและความต้องการอื่น ๆ  
ทั้งหมดคุณจะประหลาดใจว่าคุณสามารถเริ่มได้บ่อยเพียงใด  
เดิมเต็มจำนวนเงินที่คุณวางแผนที่จะวางไว้จากเช็คแต่ละครั้ง  
แม้ว่าคุณจะสำรองจ่ายได้เพียงครึ่งหนึ่งของหนึ่งบิลในเดือนแรก  
แต่คุณจะได้รับบิลครึ่งเดือนล่วงหน้าสำหรับเดือนถัดไป  
และในที่สุดคุณจะพบว่าตัวเองมีความสุขกับความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว

## บทที่หก

### คุณได้ตัดสินใจที่จะมีลูก

ไม่มีโอกาสแบ่งปันอะไรมากไปกว่าเมื่อคุณแต่งงานตัดสินใจเพิ่มครอบครัวและมีลูก



นอกจากนี้ยัง ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น!

การมีลูกไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญมากนัก แต่การเป็นพ่อแม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น  
หลายล้านคนได้กลายเป็นพ่อและแม่ แต่อีกหลายล้านคนนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อแม่อย่างไร

เรามาพูดถึงความรับผิดชอบที่ขอดีเยี่ยมในการเป็นพ่อแม่  
ไม่ว่าจะวางแผนเลี้ยงลูกคนแรกหรือคนที่ห้าเราควรรู้ถึงความสุขและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการมาถึง  
ของสมาชิกครอบครัวใหม่

ในโลกปัจจุบันมีความสับสนอย่างมากเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  
เนื่องจากความไม่รู้และความเชื่อโชคลางแม้กระทั่งความเชื่อทางศาสนาที่ผิดพลาด –  
หลายคนไม่รู้ว่าจะวางแผนสำหรับเด็กหรือไม่

จากนั้นและตอนนี้

เป็นเวลาหลายพันปีที่สังคมมนุษย์พัฒนาและมีประชากรบน โลกครอบครัวสามารถมีลูกได้มากเท่าที่พวกเขา  
ต้องการ

ในความเป็นจริงครอบครัวใหญ่เป็นที่พึงปรารถนาเนื่องจากแรงงานมนุษย์มีความจำเป็นต่อการพัฒนา

ในช่วงกลางทศวรรษ 1800 ในที่สุดประชากรโลกก็ถึง 1,000,000,000 คน แต่ในอีก 130  
ปีข้างหน้ามันพุ่งสูงถึง 5,000,000,000

ด้วยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรความยากจนความหิวโหยการว่างงานอาชญากรรมและสงครามที่เพิ่มขึ้  
น

ประชากรเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งนี้  
แต่ผู้คนจำนวนมากมีส่วนรับผิดชอบต่อสภาพของโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดียิ่งที่จะพิจารณาคุณค่าของการวางแผนครอบครัวเป็นเวลานานและยากลำบาก  
พระเจ้ากำลังวางแผนครอบครัวของพระองค์

บางทีประเด็นที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขคือปัญหาฝ่ายวิญญาณ  
พระคัมภีร์ห้ามการวางแผนครอบครัวหรือไม่?  
พระเจ้าต้องการให้คู่แต่งงานมีลูกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงปีที่มิบุตร?

การมองการวางแผนครอบครัวจากมุมมองของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่อาจสรุปการวางแผนครอบครัวได้ดีที่สุดคือเอเฟซัส 3: 14-15:  
"ด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราซึ่งทั้งครอบครัวได้รับการตั้งชื่อในสวรรค์และโลก"

พระเจ้าเป็นครอบครัว พระเจ้ากำลังสืบพันธุ์ตัวเอง  
เมื่อเขาสร้างอาดัมและเอวาพระเจ้าทรงกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งและตามแผนของ  
ขาครอบครัวของพระเจ้าสามารถขยายได้

แต่ทั้งหมดในครั้งเดียว?

ไม่

พระเจ้าพระบิดาทรงกำหนดล่วงหน้าที่จะนำลูก ๆ เข้ามาในครอบครัวของพระองค์และลำดับอะไร  
จากนั้นเขาก็ส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นบุตรหัวปีของเขา แต่พระคริสต์จะต้องเป็นบุตรหัวปีของพี่น้องหลายคน  
(โรม 8:29 โคลโลสี 1:15)

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้ากำลังวางแผนครอบครัวที่ใหญ่มาก แต่ประเด็นคือเขากำลังวางแผน

ดังนั้นเราควร แต่ความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นควรได้รับการประเมินโดยคำนึงถึงไม่เพียง  
แต่ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถของครอบครัวในการจัดหาและดูแลเด็กด้วย

เช่นเดียวกับที่พระเจ้ากำลังวางแผนครอบครัวของพระองค์เราควรวางแผนของเรา  
หนุ่มสาวคู่หนึ่งอาจตัดสินใจว่าจะมีสองหรือสามหรือสี่หรือจำนวนเท่าใดก็ได้ที่พวกเขาถนัด  
นั่นดีกว่า

จากนั้นพวกเขาอาจตัดสินใจว่าจะมีสองหรือสามหรือสี่หรือจำนวนเท่าใดก็ได้ที่พวกเขาถนัด  
แต่คู่สามีภรรยาควรวางแผนที่จะมีลูกเท่านั้นที่พวกเขาสามารถดูแลเลี้ยงดูและให้เวลากับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

เด็กไม่ควรเป็นเพียงตัวเลขในกลุ่ม แต่เป็นบุคคลที่ได้รับการวางแผนและเป็นที่รักของทั้งพ่อและแม่

**แต่ทำไมต้องมีเซ็กซ์?**

หากการวางแผนและการเว้นระยะห่างของเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสมในสายตาของพระเจ้าบางคนก็สงสัยว่า  
ทำไมพระเจ้าจึงสร้างเรื่องเพศให้กับมนุษย์  
หลายคนเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์เท่านั้น

แต่นั้นไม่เป็นเช่นนั้น มีเหตุผลที่ลึกซึ้งและสำคัญยิ่งกว่าที่พระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิง

การสืบทอดของมนุษย์เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเพศ  
แต่ก่อนกระบวนการสืบทอดของมนุษย์พระเจ้าทรงให้ชายและหญิงแบ่งปันคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมด  
นั่นคือความรักและแบ่งปันบางส่วนผ่านการมีเพศสัมพันธ์ในการแต่งงาน

นี่คือสิ่งที่อัครสาวกเปาโลเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส:  
"อย่างไรก็ตามเนื่องจากการผิดศีลธรรมทางเพศให้ผู้ชายแต่ละคนมีภรรยาของตัวเองและปล่อยให้ผู้หญิงแต่ละคนมีสามีของตัวเองปล่อยให้สามีแสดงความรักที่มีต่อภรรยาของเขาและในทำนองเดียวกัน  
เป็นภรรยาที่สามีมองเธอด้วย " ( 1 โครินธ์ 7: 2-3)

พูดให้ชัดเจนเปาโลบอกคู่แต่งงานว่าพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ทางเพศต่อกันให้สมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อการให้กำเนิด  
แต่เป็นการแสดงความรักและความห่วงใยที่ส่งออกไปและเพื่อหลีกเลี่ยงการล่อลวงของการผิดศีลธรรมทางเพศ

พระเจ้าทรงออกแบบให้เรามีความปรารถนาที่จะดูแลและแบ่งปันซึ่งกันและกันผ่านความสัมพันธ์ทางเพศ  
ในชีวิตสมรส จุดสุดยอดของความรักและความสนใจซึ่งกันและกันแสดงออกในความสัมพันธ์ทางเพศ

การละเมิดความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากจนพระเจ้าทรงตราหน้าว่าเป็นบาป  
บัญญัติสิบประการสองประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ (อพยพ 20:14, 17)

แต่ในการแต่งงานและระหว่างคู่สมรสเท่านั้นเพศจะบริสุทธิ์สะอาดและพึงปรารถนา  
สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือออกแบบมาเพื่อค้ำสามีและภรรยาที่พระเจ้าทรงผูกพันกันด้วยความรัก

### แล้วก็ตามเด็ก ๆ

จากนั้นด้วยการแสดงออกถึงความรักและความรักเด็ก ๆ ก็ถูกผลิตขึ้น  
แต่พวกเขาควรเป็นที่ต้องการรักและวางแผนเช่นเดียวกับที่พระเจ้ากำลังเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของเขา

นั่นคือวิธีที่ควรจะเป็นอย่างน้อย

การแบ่งปันสิ่งแรกคือความรัก  
ผลของความรักนั้นคือสามีภรรยาที่ทุ่มเทให้กันดูแลกันแบ่งปันซึ่งกันและกัน

หากสามีภรรยากลายเป็นพ่อแม่ในสภาพแวดล้อมของการแบ่งปันความรักพวกเขาจะวางแผนเพื่อลูกอย่างแท้จริง  
พวกเขาจะวางแผนว่าจะมีกี่คนและวางแผนที่จะมอบความรักและเวลาทั้งหมดที่เป็นไปได้ให้กับมนุษย์  
นี่คือการแสดงออกถึงความรักและการแบ่งปันที่ดีที่สุด

มันจะเป็น โลกที่แตกต่างออกไปถ้าเป็นเช่นนั้น

## ใช้ปัญญาในการวางแผน

ด้วยแบบอย่างของพระเจ้าผู้สมรสควรวางแผนครอบครัวของตนเอง  
แต่ในการวางแผนครอบครัวมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา

ในอดีตครอบครัวมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะครอบครัวในฟาร์ม เด็ก ๆ  
ทุกคนเติบโตมาจากการทำงานและมีส่วนร่วมในฟาร์มก่อนที่จะออกเดินทางด้วยตัวเอง

เวลาก็เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ทำให้ชีวิตยากขึ้นมาก  
ในช่วงเวลาแห่งความพยายามเหล่านั้นครอบครัวใหม่จำนวนมากมีขนาดเล็กกว่าครอบครัวในช่วงเปลี่ยนศต  
วรรษ

จากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง มีการสูญเสียชีวิตอย่างสาหัส - โดยเฉพาะชายหนุ่ม  
ปีหลังสงครามได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า "เบบี้บูม" ตั้งแต่นั้นมาประชากรโลกก็พุ่งสูงขึ้น

ความกังวลที่ยิ่งใหญ่บางประการในปัจจุบัน ได้แก่  
การมีประชากรมากเกินไปเมืองที่แออัดการขาดแคลนอาหารปัญหาที่อยู่อาศัยและวิธีการจ้างงานคนนับล้าน  
ที่ตอนนี้ต้องหาเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวของตนเอง

ดูเหมือนเป็นเวลาที่ดีที่จะพิจารณาครอบครัวเล็ก ๆ  
ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองในยุคของเรานั้นอาจเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดในการวางแผนคร  
อบครัว

การพาเด็กเข้ามาในโลกและเลี้ยงชีพและการศึกษาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย  
ควรทำอย่างถูกต้องกับเด็กหนึ่งสองหรือสามคนมากกว่ามีลูก 10  
คนหรือหนึ่งโหลและไม่สามารถจัดหาให้ได้อย่างเหมาะสม

## การคลอดบุตร - จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่

จากความตื่นเต้นทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตไม่มีใครเทียบได้กับความสุขและความอัศจรรย์ของการคลอดบ  
ตร

ความสุขในชีวิตใหม่ของการสร้างตัวเราเองเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้  
ควรอยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาแม้ว่าบางวัฒนธรรมจะมองว่าเป็นข้อห้ามนี้

เมื่อแม่นำชีวิตใหม่เข้ามาในโลกสามีควรอยู่ที่นั่นแบ่งปันทุกช่วงเวลาด้วยความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรควรแบ่งปันความรักและอารมณ์ของสามีภรรยาด้วยการสัมผัสและคำพูด ไม่มีช่วงเวลาอื่นเหมือนการเกิดของเด็ก

หลายปีที่ผ่านมามักเป็นเรื่องยากที่สามีจะมีส่วนร่วมในการให้กำเนิดบุตรของตน ด้วยเหตุผลแปลก ๆ โรงพยาบาลจึงคิดว่าไม่ควรมีผู้ชายอยู่ด้วย แม่ถูกพาไปที่ห้องพร้อมกับแพทย์ในชุดคลุมและหน้ากากของโรงพยาบาล พยาบาลและผู้เข้าร่วมแปลก ๆ วนเวียนอยู่ใกล้ ๆ และในเวลาที่เธอต้องการสามีมากที่สุดเธอต้องผ่านประสบการณ์นี้เพียงลำพัง

น่าเสียดายจัง!

โชคดีที่หลายคนในวงการแพทย์เห็นคุณค่าแม้กระทั่งความจำเป็น - ของการมีสามีอยู่ด้วย ตอนนี้ศูนย์กำเนิดเป็นเรื่องธรรมดาในโลกที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ สามีและภรรยาวางแผนที่จะคลอดบุตรด้วยกัน โดยเข้าชั้นเรียนคู่มือและฟังหมอและพยาบาลผดุงครรภ์อธิบายความมหัศจรรย์ของการเกิดของมนุษย์และความสุขของการอยู่ร่วมกัน

และในที่สุดก็เป็นอย่างที่ควรจะเป็น

การนำชีวิตใหม่เข้ามาในโลกควรเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคน

การเลี้ยงดูเด็กคือการแบ่งปันเช่นกัน

สังคมสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดมากมาย ความคิดผิด ๆ ได้พัฒนาขึ้นว่าพ่อควรออกไปหาเลี้ยงชีพและฝากลูก ๆ ไว้กับแม่

ถึงแม้จะเป็นความจริงที่สามีมักจะจัดหาแหล่งเงินช่วยเหลือที่สำคัญให้กับครอบครัว แต่ก็ไม่ใช่ความจริงที่ภรรยาและแม่จะต้องรับผิดชอบลูก แต่เพียงผู้เดียว

การวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีข้อสงสัยว่าความรักความห่วงใยและการสัมผัสของผู้ปกครอง - จากพ่อและแม่ - มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

นักจิตวิทยาได้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาควรรู้มาตลอด บุคลิกภาพและอารมณ์ของเด็กนั้นมันคงในช่วงสองสามปีแรกของชีวิต หากมีช่วงเวลาที่พ่อแม่ควรใช้เวลาและความพยายามมากที่สุดกับลูกก็คือช่วงปีแรก ๆ ที่มีค่าเหล่านี้

และนั่นไม่ได้หมายถึงแม่คนเดียว บิดามีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันในการดูแลทารกและเด็ก พ่อเปลี่ยนผ้าอ้อม โยกตัวให้ลูกนอนและลูกขึ้นนั่งเมื่อลูกป่วยมีอะไรผิดปกติ?

การมีลูกเป็นการแบ่งปันที่ดีที่สุด

บทที่เจ็ด

## "แม่บ้านทั่วไปในชีวิตประจำวัน" - ไม่ต้องโทร!

แม่บ้านสาวสรุปปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนเผชิญเมื่อเลือกอยู่บ้านและเป็นแม่บ้าน เธอเขียนว่า:  
ฉันถูกถามอยู่เรื่อย ๆ

ว่าฉันทำงานหรือเปล่าเมื่อฉันตอบว่าไม่ฉันไม่มีงานที่จะไปทุกเช้าความไม่เชื่อมั่นแทบจะแพร่กระจายไปทั่ว  
ใบหน้าของคน ๆ นั้นแล้วคำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดขึ้น , 'คุณทำอะไรใน โลกทั้งวัน?' "

เห็นได้ชัดว่าบางคนคิดว่าแม่บ้านมักจะนั่งเฉยๆตลอดทั้งวันเพื่อคุุโทรทัศน์โดยไม่ต้องกังวลกับการแต่งตัวหรือตัดผมให้หลุด

แล้วมันล่ะ? ผู้หญิงคนไหนที่ต้องอับอายถ้าเธอเป็น "แค่แม่บ้าน"?

### ระบุวัตถุประสงค์

พระเจ้าไม่ได้สร้างผู้หญิงขึ้นมาตามความคิดสัณนิคนาที่สุุดท้าย "อ๊ะ! ฉันเกือบลืมไปแล้ว"  
การสร้างผู้หญิงเป็นส่วนสำคัญในแผนการของพระเจ้า มนุษยชาติไม่ได้สมบูรณ์ด้วยการสร้างผู้ชายเท่านั้น  
(ปฐมกาล 2:18)

ดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างเอวาจากกระดูกซี่โครงของอาดัมให้เป็นเพื่อนที่สมบูรณ์แบบและเท่าเทียมกันทางวิญญาณ  
โดยสมบูรณ์

เพื่อสร้างครอบครัวมนุษย์ซึ่งเป็นภาพครอบครัวของพระเจ้าให้สมบูรณ์ -  
เพื่อให้มีความลึกซึ้งที่เหมาะสมและสร้างสภาพแวดล้อมทั้งหมด - พระเจ้าทรงสร้างชีวิตครอบครัว  
ชายและหญิง, การแต่งงาน, เด็ก ๆ คนหาเลี้ยงครอบครัวและแม่บ้าน พวกเขาทั้งหมดเข้ากันได้ดี

แต่ตอนนี้ให้พิจารณาสิ่งนี้: พระเยซูตรัสว่าผู้ที่เอาชนะจะได้รับตำแหน่งความรับผิดชอบ -  
ของการปกครอง - ในอาณาจักรของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึง  
ข้อความนี้เป็นข้อความสำหรับผู้ชายเท่านั้นใช่ไหม ผู้หญิงจะมีทักษะในการปกครองได้อย่างไร?

เหมือนผู้ชาย!

ประการแรกสิ่งที่เราแต่ละคนทำมากที่สุดเพื่อเตรียมเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าคือการพัฒนาอุปนิสัยที่บริสุทธิ์  
ที่ชอบธรรมและเหมือนพระเจ้า ตัวละครอยู่เหนือชีวิตทางกายภาพนี้ - สิ่งที่มีอยู่จริงไม่

ในชีวิตนี้เราอาจพัฒนาทักษะทางกายภาพที่ยอดเยี่ยม  
เราอาจวิ่งเร็วขึ้นกระโดดสูงเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้ดีกว่าใคร ๆ  
แต่ความสำเร็จทางกายภาพเหล่านี้มีความหมายอะไรในโลกวิญญาณหรือไม่?  
ถ้านักกีฬาพัฒนาทักษะกระโดดได้ 7 ฟุต 8 นิ้วเขาจะพินขึ้นชีพเป็นพิเศษหรือไม่?

ไม่ไม่ใช่เพราะเขาสามารถกระโดดได้สูงในชีวิตทางกายภาพนี้ วิญญาณทั้งหมดมักจะกระโดดได้ 7 ฟุต 8 นิ้วและอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย การได้มาซึ่งทักษะทางวิญญาณเพื่อปกครองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนตนเองในทางกายภาพมากเพียงใด 'อุปนิสัยคือสิ่งที่นำไปสู่ชีวิตวิญญาณ'

นักกีฬาอาจพัฒนาลักษณะนิสัยได้มากมายนอกเหนือจากทักษะทางกายภาพจากการทำงานหนักและมีวินัยในตนเองหลายชั่วโมง นักดนตรีต้องทำงานและสร้างวินัยให้ตัวเองเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ การทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกด้านของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาอุปนิสัย (ปฐมกาล 9:10) และทั้งสองเพศมีโอกาสนในการพัฒนาตัวละครเท่ากันทุกประการ

เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันให้โอกาสในการพัฒนาตัวละครอยู่เสมอ จากการตัดสินใจของเราที่จะตื่นขึ้นในตอนเช้าผ่านการตัดสินใจที่เราทำทุกวัน ไปจนถึงการตัดสินใจที่จะเกษียณในเวลากลางคืนลักษณะนิสัยกำลังได้รับการพัฒนา - ชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใด นอกเหนือจากกระบวนการสร้างลักษณะนิสัยประจำวันแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสัมพันธ์โดยตรงยังมีอยู่ระหว่างประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเราและศักยภาพสูงสุดของเราในการรับใช้ในรัฐบาลของพระเจ้า แต่ไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือหญิงก็แทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เราบรรลุในอาณาจักรของพระเจ้า

บางคนอาจรู้สึกว่าเป็นประธานาธิบดีของ บริษัท มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไม่ว่าจะอยู่ในโลกอุตสาหกรรมหรือโลกกำลังพัฒนาที่ไม่สำคัญ - จะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าในอาณาจักรโดยอัตโนมัติมากกว่าช่างไม้ ทำไม? เนื่องจากการตัดสินใจทั้งหมดของประธานาธิบดีต้องทำและกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนของเขา ไม่จำเป็น. ประธาน บริษัท คนนั้นอาจไม่เข้าใจการพัฒนาอุปนิสัยของพระเจ้า บางทีเขาอาจต่อสู้เพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในโครงสร้างองค์กรที่มีการแข่งขันสูงและไม่ได้พัฒนาลักษณะที่เป็นพระเจ้าในกระบวนการนี้เลย ในทางกลับกันช่างไม้ อาจพัฒนาความรักการควบคุมตนเองและความเคารพต่อพระเจ้าผ่านประสบการณ์ของเขา ช่างไม้แทนที่จะเป็นผู้บริหารขององค์กรจะเหมาะกับการปกครองในราชอาณาจักร

### แบบแผนของแม่บ้าน

สังคมของซาตานหล่อหลอมให้แม่บ้านเป็นไม้ฉลุแบบเปียก เธอถูกมองว่าเป็นคนที่ซัดเซียวและไม่น่าสนใจด้วยผมของเธอที่ม้วนผมมีไม้กวาดในมือและเด็ก ๆ ที่กิริครื่องหลายรอบตัวเธอ

ในทางกลับกันสังคมของนักธุรกิจหญิงอาชีพที่ทันสมัยและเก๋ไก๋ เมื่อรุ่งเช้าเธอแต่งตัวเหมือนนางแบบแฟชั่นเตรียมอาหารเช้าแสนอร่อยให้ครอบครัวและพาเด็ก ๆ ไปโรงเรียน เธอใช้เวลาหนึ่งวันเต็มที่สำนักงานกลับบ้านไปยังบ้านที่เต็มไปด้วยสาว ๆ

(เธอเป็นแม่ลูกเดียว) และมีอาหารเย็นร้อนๆวางอยู่บนโต๊ะภายใน 7

วันในขณะที่เดียวกันเธอก็ให้สามีของเธอทั้งหมด

ความสนใจและการให้กำลังใจที่เขาต้องการและจากทั้งหมดนี้รอยยิ้มที่สดใสร่างเปล่งประกายจากใบหน้าของเธอ

ที่ซึ่งมีสาวน้อยมหัศจรรย์ยุคใหม่อยู่เป็นปริศนา แต่เราถูกทำให้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็น

ไม่เคยมีใครบอกว่าการถูกพื้นเป็นเรื่องสนุก การทำความสะอาด โดสุภภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องทำทาสอย่างมาก การแช่ผ้าอ้อมสกปรกในอ่างไม่ได้ทำให้วันนั้น ๆ

แม้ภรรยาและแม่บ้านหลายคนที่อยู่ตลอดเวลาให้กับการดูแลบ้านอย่างเต็มที่อาจสงสัยว่าเตาร้อนพื้นสกปรกหรือเตียงที่ไม่ได้ทำขึ้นมาเกี่ยวข้องกับอะไรกับการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า

แต่การจัดการที่มีประสิทธิภาพของบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่จะปกครองเช่นเดียวกับงานการจัดการอื่น ๆ ที่บุคคลอื่นสามารถทำได้ การบริหารบ้านเป็นหลายประการเช่นเดียวกับการจัดการ บริษัท มาดูความเหมือนกัน

### แม่บ้านผู้บริหาร

เราคิดถึงหลาย ๆ อย่างเมื่อได้ยินคำว่าผู้บริหาร ยังไงก็ตามคำนั้นก็ประสบความสำเร็จ

เรานึกถึงตึกสูงห้องชุดสำนักงานความมั่งคั่งทางการเงิน

เรามองเห็นภาพผู้จัดการระดับบนที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองพิเศษและขับรถในช่วงปลายปีซึ่งมีขนาดใหญ่และราคาแพงกว่าที่พวกเราคนอื่น ๆ สามารถจ่ายได้

เราเห็นพวกเขาในความคิดของเราการตัดสินใจคุยโทรศัพท์จัดการประชุมสำคัญไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่ดีที่สุด

และเราถูกล่อลวงให้คิดว่าพวกเขามีคุณสมบัติเพียงใด - สำคัญกว่าเรามากเพียงใด

เราคงคิดว่าบุคคลเช่นนี้จะมีคุณสมบัติมากกว่าที่จะปกครอง 10

เมืองในโลกในวันพรุ่งนี้และมีคุณสมบัติมากกว่า "แม่บ้านทั่วไป" อย่างแน่นอน

แต่งานนั้นแตกต่างกันจริงหรือ? มีอะไรบ้างที่ผู้บริหารทำ?

ประเด็นหนึ่งคือการตั้งเวลา ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพรู้วิธีการทำงานให้ลุล่วง

พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเป็นไปตามกำหนดเวลา พวกเขาต้องส่งมอบตามสัญญา

ผู้บริหารทำการตัดสินใจหลายครั้งทุกวันและการตัดสินใจเหล่านี้จะต้องดีที่สุดและฉลาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



ผู้บริหารใช้เวลามากในการแก้ปัญหา กับธุรกิจทุกอย่างอาจผิดพลาดได้  
ปัญหาอาจเกิดจากเงินบุคลากรอุปกรณ์หรือสิ่งของอื่น ๆ อีกเป็นโหล

ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อขวัญกำลังใจตลอดจนความปลอดภัยและการฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับการว่าจ้าง  
จาก บริษัท

จากนั้นผู้บริหารจะต้องมอบหมาย ไม่มีใครทำได้หมด  
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพรู้วิธีที่จะมอบงานให้กับผู้อื่นที่สามารถจัดการงานได้

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของที่เกี่ยวกับผู้บริหารมากที่สุด แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแม่บ้าน?

มาก! อ่านสุภาษิต 31: 10-31!

ข้อเหล่านี้กล่าวถึงผู้จัดการผู้บริหารในอุดมคติบุคคลที่กำหนดเวลาตัดสินใจแก้ไขปัญหารับผิดชอบเหนือผู้อื่น  
และงานที่ได้รับมอบหมาย - และประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องนี้ คนนี้เป็นใคร? แม่บ้าน -  
ผู้หญิงที่มีคุณธรรม!

ผู้เขียนอาจรู้จักผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนที่กำลังยกตัวอย่างเช่นที่เขารับ  
สตรีผู้ที่มีคุณธรรมทำอาชีพในการดูแลครอบครัวของเธอด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ -  
เธอเป็นมากกว่าสังคมที่มีภาพลักษณ์ผิด ๆ เกี่ยวกับแม่บ้านในปัจจุบัน “  
มอบผลแห่งมือของเธอให้เธอและให้ผลงานของเธอเองสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง” (ข้อ 31) นั่นคือ  
ตัวอย่างที่โดดเด่นของเธอถูกบันทึกไว้สำหรับคนรุ่นหลังในพระคำของพระเจ้า

แม่บ้านที่มีประสิทธิภาพใช้เครื่องมือทุกอย่างในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
เธอกำลังพัฒนาในหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัวซึ่งจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางเมืองต่างๆในโลกใน  
วันพรุ่งนี้ (ลูกา 19: 17-19) ตรงไปตรงมาเมื่อคุณเข้าใจงานของแม่บ้าน - ภรรยาและแม่ -  
คุณอาจสงสัยว่ามันไม่ได้นำเสนอโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะหรือไม่

ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าภรรยา - แม่บ้าน - ต้องทำอะไร?  
การทำงานในครัวเรือนที่ล้นโหลต้องใช้ทักษะที่คล้ายคลึงกับประธานองค์กร  
และนั่นเป็นทักษะเดียวกันที่จะต้องใช้ในการยึดครองหลายเมืองในอาณาจักรของพระเจ้า

งานของแม่บ้าน

แม่บ้านมีหน้าที่ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาหลายอย่าง  
สมมติว่าครอบครัวของคุณกำลังดิ้นรนกับค่าอาหารที่สูงเกินจริง (ใครไม่ดิ้นรนเพื่อให้ตามทัน?) ในหลาย ๆ  
กรณีแม่บ้านต้องรับผิดชอบงบประมาณค่าอาหาร  
เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัว ได้ดีเธอจึงตรวจสอบยอดขายบางที่อาจจะซื้อผักที่ร้านหนึ่งขนมปังอีกร้านหนึ่งกาแฟ  
ข้างถนนและเนื้อวัวที่อื่น

แต่เธอต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพเช่นกัน  
เธอต้องพิจารณาค่าน้ำมันเพื่อไปยังร้านค้าทั้งหมดและเวลาที่ใช้ในการซื้อสินค้า ต้องมีการตัดสินใจ  
หากเธอเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจริงๆเธอจะได้อัปเปิงในราคาที่ดีที่สุดและทำสิ่งอื่น ๆ ด้วย

จากนั้นมีการมอบอำนาจ ไม่ได้ทำเองทั้งหมดคือชื่อของเกม  
แม่บ้านที่แต่งตัวประหลาดหลายคนทำความสะอาดหลังจากเด็ก ๆ ทำเตียงทั้งหมดซักเสื้อผ้าทั้งหมด  
อย่างไรเธอก็ไม่เคยสนใจที่จะมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับเด็ก ๆ

นักเรียนบางคนไปเรียนที่วิทยาลัยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำเตียงยังไง แม่ทำเพื่อพวกเขาเสมอ  
นักเรียนบางคนไม่รู้วิธีใช้งานเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า  
และหลายคนไม่รู้ว่าจะทำงานเต็มวันอย่างซื่อสัตย์ได้อย่างไร

แม่ไม่เพียง แต่ทำทุกอย่างคนเดียวที่ทำให้ชีวิตตัวเองยากขึ้นเท่านั้นเธอยังทำให้ลูก ๆ  
ของเธอได้รับความอยุติธรรมอย่างมาก ความรับผิดชอบหลักประการหนึ่งของพ่อแม่คือการสอนลูก ๆ  
ถึงวิธีการทำงาน

มอบอำนาจ! นั่นหมายถึงการสอนเด็ก ๆ ให้ทำงานซักผ้ารีดผ้าและจัดเตียง เด็ก ๆ  
ควรเรียนรู้ที่จะทำอาหารชื่อของซอสมะเขมรสิ่งของและช่วยเหลือชีวิตในบ้านทุกส่วน  
คุณแม่ก็เคยเป็นครูเช่นกัน

### ชื่นชมภรรยา

ผู้หญิงที่ตัดสินใจเป็นแม่บ้านกำลังเลือกอาชีพที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้  
ไม่มีผู้บริหารนักการเงินที่ยอดเยี่ยมนักบันทึกที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลในวงการกีฬาคนใดมีการเรียกร้องหรืออ  
อาชีพ ถึงเวลาที่เรารู้อะไรกันแล้ว

การฝึกอบรมแม่บ้านเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับความรับผิดชอบในอาณาจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่งานของ  
คนอื่นเตรียมพวกเขา พระเจ้าไม่ได้สร้างระบบชนชั้นสูงของงานที่ "ดีกว่า" และงาน "น้อยกว่า"  
พระเจ้าไม่ได้ดูแลกิจการ โรงคนงานชวาหรือแม่บ้านในขณะที่เข้าข้างหมอทนายความหรือนายธนาคาร

สังคมมนุษย์กำหนดลำดับชั้นของความเคารพ - ระบบชนชั้น บางอาชีพดูเหมือนจะมีเกียรติมากขึ้น -  
แน่นอนว่าพวกเขามีผลตอบแทนทางการเงินที่สูงกว่า  
แต่ไม่มีอาชีพใดที่จะมีสถานะทางสังคมมากกว่าอาชีพอื่นในอาณาจักรของพระเจ้า  
พระวณะของพระเจ้าชัดเจนว่าบางคนจะทำงานหนักขึ้นและเติบโตทางวิญญาณแข็งแกร่งกว่าคนอื่น ๆ  
ในชีวิตนี้ ผู้ที่ทำงานจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากขึ้น  
แต่การพัฒนาตัวละครมีผลเพียงเล็กน้อยกับงานที่คุณครอบครองอยู่ตอนนี้

แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขบวนการสตรีนิยมสมัยใหม่บทบาทของแม่บ้านและแม่บ้านจึงถูกผลักไสไปสู่ชั้นล่าง  
สุดบนบันไดแห่งความเคารพในยุคนี้  
ผู้หญิงถูกทำให้รู้สึกว้าวุ่นถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เพื่องานผู้บริหารระดับสูงในสายอาชีพพวกเขาจะไม่  
บรรลุศักยภาพและไม่มีมูลค่ามากนัก

มันไม่เป็นความจริง! ไม่มีใครเรียกร้องให้ผู้หญิงสูงไปว่าการเป็นแม่บ้าน - ภรรยาและแม่เต็มเวลา  
ไม่ต้องโธ!

คำพูดนั้นอาจไม่ชนะการประกวดความนิยมกับขบวนการปลดปล่อยสตรี แต่นั่นยังคงเป็นความจริง  
ในทางกลับกันผู้ชายก็ไม่ควรพยายามข่มเหงและข่มเหงผู้หญิง - ให้พวกเขา "เท่าเปล่าและท้อง" -  
ในขณะที่ผู้ชายออกไปเล่นชอร์ตใหญ่ พระคำของพระเจ้าชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของชายและหญิง  
ทั้งคู่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและเท่าเทียมกัน (ปฐมกาล 1:27)  
และในการแต่งงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษ (เอเฟซัส 5: 21-33)  
สามีต้องรักภรรยาเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร (ข้อ 25) และนั่นรวมถึงการชื่นชมพวกเขา -  
ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพอย่างเหมาะสม“ ในฐานะทายาทร่วมกันของพระคุณแห่งชีวิต” (1 เปโตร  
3: 7)

ภรรยาหลายคนจบการศึกษาระดับวิทยาลัยและเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูง  
แต่เมื่อแต่งงานกันพวกเขาเริ่มท้อแท้ความสามารถและความพยายามทั้งหมดในการเป็นแม่บ้าน -  
ภรรยาและแม่ ต้องใช้เวลาเต็มที่ในการปฏิบัติตามบทบาทและความรับผิดชอบ  
พวกเขาได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่พวกเขาจะได้รับในอาณาจักร  
ของพระเจ้าหากพวกเขาเติบโตและเอาชนะต่อไปและได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้บังเกิดในครอบครัวของพระเจ้า  
เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา

คุณภาพที่นำไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าจากชีวิตทางกายภาพนี้เป็นลักษณะนิสัย  
พระเจ้าจะไม่ช่วยใครก็ตามที่เขาปกครองไม่ได้  
การทดสอบอุปนิสัยในชีวิตนี้คือการพัฒนาศรัทธาและการเชื่อฟัง ตำแหน่งใด ๆ

ไม่ว่าจะเป็นคนงานผู้บริหารหรือแม่บ้าน -

ได้สร้างการฝึกอบรมที่จำเป็นไว้ในนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความรับผิดชอบทางวิญญาณในโลกในวันพรุ่งนี้ จากนั้นพลังที่ไม่ จำกัด จะมอบให้กับผู้ที่เปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะ

แม่บ้านฝึกอบรมขั้นตอนการพัฒนาตัวละครให้มากพอ ๆ กัน

ตำแหน่งของการปกครองจะไม่ถูกส่งออกไปตามจำนวนเงินที่ควบคุมได้หรือจำนวนพนักงานที่มีอำนาจ แต่ขึ้นอยู่กับว่าการเอาชนะแบบใด - ขึ้นอยู่กับว่าคน ๆ หนึ่งจะทำได้ดีเพียงใดกับสิ่งที่เขาหรือเธอเกี่ยวข้อง

พระเจ้าทรงมีพระปรีชาญาณอันไม่มีที่สิ้นสุด โดยทรงจัดเตรียมหนทางและโอกาสในชีวิตนี้สำหรับการฝึกฝนและพัฒนาอุปนิสัยสำหรับทุกคนที่พระองค์เรียก

ชายและหญิงเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับชีวิตทางกายภาพนี้ ในอาณาจักรเราจะไม่แต่งงานหรือแต่งงานกัน (มัทธิว 22:30)

พ้นจากความตายและเปลี่ยนจากมรตัยเป็นอมตะเราทุกคนจะรับใช้กับพระคริสต์ปกครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลาพันปีและจากนั้นก็บรรลู่ชะตากรรมของเราในวันนั้น

## บทที่แปด

### สุภายิต 31 สามี!

มีอะไรที่ผู้ชายไม่ต้องการภรรยาที่ยอดเยี่ยมเหมือนผู้หญิงที่อธิบายไว้ในบทที่ 31 ของหนังสือสุภายิตในพระคัมภีร์ไบเบิล? แต่ผู้ชายแบบไหนที่สมควรได้รับผู้หญิงเช่นนี้?

เธอมีความสามารถ แต่ยังอ่อนน้อมต่อสามีของเธอ เธอเป็นคนฉลาด แต่สวมเสื้อผ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

ผู้ชายได้อ่านพระคัมภีร์บทนี้และสงสัยมานานว่าผู้หญิงคนนี้เคยมีชีวิตอยู่หรือไม่

แต่มีผู้ชายไม่กี่คนที่ไม่เคยหยุดไตร่ตรองว่าผู้ชายแบบไหนที่สมควรได้รับผู้หญิงคนนี้ พวกเขาอาจเพื่อฝันว่าการได้แต่งงานกับวิสัยทัศน์ของความเป็นหญิงสาวที่แท้จริงนี้จะพิเศษเพียงใด แต่พวกเขาอาจไม่เคยวิเคราะห์ว่าพวกเขาจะคู่ควรกับเธอหรือไม่

คุณคิดว่าสุภายิต "ผู้ชาย" ที่มีอิทธิพลเหนือเพศชายประเภทที่สมควรได้รับผู้หญิงที่ปรากฏในสุภายิต 31 หรือไม่?

หรือหนูหัวเข่าที่อ่อนแอและมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร?

คนเก็บตัวเช่นนี้จะประสบความสำเร็จและนำสตรีที่มีความสามารถในสุภายิต 31 ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่?

ผู้ชายถึงเวลาแล้วที่จะเลิกกังวลว่าภรรยาที่ขอดเยี่ยมคนนี้อยู่ที่ไหนและกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเป็นสามีสุภายิต 31

ที่จริงถ้ามีสามีสุภายิต 31 มากกว่านี้ก็จะมีการรยาสุภายิต 31 คนมากขึ้น!

สามีแบบไหนที่จะเป็นผู้นำจัดการและปกป้องผู้หญิงคนนี่ที่เราอ่านเจอในสุภายิต ในตอนแรกคุณอาจนึกถึงผู้ชายที่โดดเด่นโดดเด่นและมั่นใจในตัวเองซึ่งมีการรยาเห็น แต่ไม่ค่อยมีใคร ได้ยิน แต่นั่นไม่ใช่ภาพของผู้หญิงคนนี่

ผู้หญิงสุภายิต 31 มีความสามารถ มั่นใจ, ได้ยินเช่นเดียวกับที่เห็น, ที่เคารพ, เป็นที่รู้จัก, เธอรู้วิธีที่จะเข้ากับวัฒนธรรมในสังคมของเธอ - และสังคมอื่น ๆ

ผู้ชายคนใดที่แต่งงานกับผู้หญิงที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรักไม่ได้ซ่อนเธอไว้ในเต็นท์ เขาตะโกนสรรเสริญเธอให้ทุกคนได้ยิน - เขาต้องการให้โลกรู้ว่าสิ่งที่ดีเลิศของความเป็นผู้หญิงความสง่างามและความสามารถเป็นตัวเป็นตนในภรรยาที่ขอดเยี่ยมของเขา

ลองมาดูสุภายิต 31 ใหม่คราวนี้เพื่อดูว่าผู้ชายแบบไหนที่เป็นผู้นำและจัดเตรียมหญิงสุภายิต 31

### ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ

แน่นอนไม่ว่าสตรีสุภายิต 31 จะเป็นใครเธอได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคนที่จะเอาอย่าง แต่ซาโลมอนผู้เขียนสุภายิตส่วนใหญ่ไม่ได้มีการรยาเช่นนี้ ในบรรดาภรรยาและนางบำเรอหลายคนของเขาเป็นที่น่าสงสัยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักและสติปัญญา เช่นนี้ โสโลมอนอาจไม่รู้จักรรยาของเขาดีพอที่จะเขียนบทกวีนั้น ทานาการเช่นนี้ สุภายิต 31 หญิง - และสุภายิตแบบไม่เปิดเผยตัวตน เราไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร

แต่ผู้หญิงคนนี่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบจริงๆ แล้วผู้ชายล่ะ เราอาจไม่ได้ให้ความสนใจเขามากนัก แต่ตัวเขาเองต้องเป็นคนที่มีความสามารถมีความหวังใยและมีสติปัญญา

ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดของข้อในสุภายิต 31 เราเห็นชายคนหนึ่งที่ต้องมีชีวิตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับครอบครัวของเขา อ่านข้อ 23:

"สามีของเธอเป็นที่รู้จักในประตู่เมืองเมื่อเขานั่งอยู่ท่ามกลางผู้อาวุโสของแผ่นดิน" สามีของสุภายิต 31 ได้รับความเคารพในชุมชน เขานั่งอยู่กับนักปราชญ์ของเมืองและมีสติปัญญาและความสามารถ

ในประเทศกำลังพัฒนาทุกวันนี้เขาอาจจะเป็นผู้ใหญบ้าน

เขาได้รับความเคารพจากคนรอบข้างเช่นเดียวกับภรรยาและครอบครัวของเขา

ครอบครัวประสบความสำเร็จทางการเงินระดับหนึ่ง ขอให้สังเกตข้อ 15:

"เธอตื่นขึ้นด้วยในขณะที่ยังเป็นเวลากลางคืนและให้อาหารแก่ครวเรือนของเธอและส่วนหนึ่งให้กับสาวใช้ของเธอ" ผู้หญิงที่อธิบายไว้ในข้อนี้เต็มไปด้วยความขยันขันแข็งและความกระตือรือร้นลุกขึ้นต่อหน้าคนอื่น ๆ ในครอบครัวเพื่อช่วยเตรียมพวกเขาสำหรับวันนี้

แต่คุณเคยสังเกตไหมว่าครอบครัวนี้มีการถอดความที่ทันสมัยและได้รับความช่วยเหลือจากการจ้างงานเต็มเวลา อ่านอีกครั้ง: "... และส่วนหนึ่งของสาวใช้" ซึ่งจะรวมถึง "แม่บ้านจักรกล" - เครื่องใช้ในครัวเรือน - วันนี้

ความสำเร็จของครอบครัวนี้ทำให้สามารถช่วยเหลือภรรยาได้ซึ่งจะทำให้ภรรยาบรรลุศักยภาพสูงสุดของเธอได้ ภรรยาของสุภายิต 31 ไม่ได้ "เดินเท้าเปล่าและท้อง" อยู่ตลอดเวลา

สามีสุภายิต 31 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ภรรยาสามารถบรรลุขีดความสามารถของเธอได้เต็มที่

### ผู้ให้บริการ

ชายมากกว่าหนึ่งคนที่มีอารมณ์เสียภรรยาเคยภูมิใจที่ได้ค้นพบสุภายิต 31:15 "ลุกขึ้น" เขาพูดอย่างขงว่งงุน "ทำไมคุณไม่สามารถลุกขึ้นเหมือนผู้หญิงคนนั้นสุภายิต 31?"

แน่นอนสุภายิต 31 แสดงให้เห็นว่าภรรยาที่ขยันขันแข็งตอบสนองความต้องการของครอบครัวของเธอ เธอตื่นเช้าและมีทุกอย่างพร้อมที่จะทำให้การเริ่มต้นวันใหม่เป็นเรื่องสนุกสำหรับทุกคนรวมถึงความช่วยเหลือที่สามีของเธอมีให้ ดูเหมือนผู้ชายบางคนจะรู้สึกเห็นแก่ตัวว่าผู้หญิงควรจะตื่นแต่เช้าเพื่อทำงานบ้านให้เสร็จนอกเหนือจากการจัดหาอาหารเช้าบำรุงร่างกายที่ครอบครัวต้องการเพื่อการเริ่มต้นที่เหมาะสม

ความมั่งคั่งทางการเงินไม่ได้ตกอยู่ในหัวของผู้หญิงคนนี้ เธอไม่ได้เกียจคร้านเพียงเพราะมีการจัดหาสาวใช้

ในความเป็นจริงเธอรู้สึกเป็นความรับผิดชอบต่อทุกคนในครอบครัวรวมทั้งความช่วยเหลือที่ได้รับการว่าจ้าง

แต่ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของเธอต้องรวมถึงหน้าที่ซักและ โครงการสำหรับสาวใช้ตลอดทั้งวัน เธอรับผิดชอบองค์กรในครัวเรือน

ยังมีอีกนัยหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวในข้อ 21:

"เธอไม่กลัวหิมะสำหรับครอบครัวของเธอเพราะทุกครัวเรือนของเธอสวมเสื้อผ้าสีแดงเข้ม"

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพมากอยู่ที่นี้ ครอบครัวนี้ไม่กลัวความหนาวเหน็บของฤดูหนาว หญิงสุภายิต 31

ซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพหรือทำด้วยมือของเธอเอง

ตลอดบทที่สร้างแรงบันดาลใจนี้เราพบว่ายอดมนุษย์ผู้นี้เป็นผู้ให้บริการอยู่ตลอดเวลา ขอให้สังเกตข้อ

20: "เธอยื่นมือออกไปหาคนยากจนเอเธอยื่นมือให้คนยากไร้"

เธอเป็นผู้หญิงแห่งความสำเร็จ ครอบครัวของเธอได้รับเสื้อผ้าและอาหารคุณภาพเยี่ยม เธอมีสาวใช้ นอกจากนี้เธอยังมีเวลาว่างและใช้เวลาของเธอให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทิ้งชั่วโมงงั้นไม่ถ้วนจมอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์เพื่อติดตามอุบายล่าสุดและละครน้ำเน่า และเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้บริการ

คุณจะเห็นว่าเธอและสามีของเธอทั้งคู่ได้พัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือและรับใช้ นอกเหนือจากการดูแลความต้องการของครอบครัวของตนเอง

### ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จคือความไว้วางใจและความเคารพ สุภายิต 31 สามี - โปรดทราบ - ไว้วางใจภรรยาของเขาโดยสิ้นเชิง

ทุกวันนี้มีผู้หญิงกี่คนที่ได้รับความเคารพและไว้วางใจที่สมควรได้รับ?

ความโลภความหึงหวงความไม่ไว้วางใจและอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องครอบงำชีวิตแต่งงานมากมาย

สุภายิต 31 สามีมองภรรยาของตนในด้านนี้อย่างไร? อ่านในข้อ 11 และ 12:

"หัวใจของสามีของเธอวางใจในตัวเธออย่างปลอดภัยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถูกทำลายเธอจะทำความดีและไม่ทำชั่วตลอดชีวิตของเธอ"

ความไว้วางใจและความเคารพเป็นถนนสองทาง

ความประพฤติของภรรยาต้องควรค่าแก่การเคารพอย่างแน่นนอน แต่เป็นสามีที่ต้องให้ความไว้วางใจ.

แล้วคำสรรเสริญในตอนนี้อย่างไร?

หนึ่งในสุภายิตกล่าวว่า "คำพูดที่เหมาะสมก็เหมือนแอปเปิ้ลทองคำในรูปเงิน" (สุภายิต 25:11)

นี่เป็นคำพูดที่เหมาะสมได้อย่างไร? "ลูก ๆ

ของเธอลุกขึ้นและเรียกเธอว่ามีความสุขสามีของเธอด้วยและเขาก็สรรเสริญเธอ" แล้วสามีล่ะ?

ครั้งสุดท้ายที่คุณพูดว่า "ที่รักงานสุด ๆ " คือเมื่อไหร่?

ครั้งสุดท้ายที่คุณชมภรรยาของคุณด้วยอาหารที่ปรุงสุกอย่างดี? หรือบ้านที่สะอาดเรียบร้อย?  
หรือเวลาพิเศษที่เธอใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ป่วย?

น่าเสียดายที่โดยส่วนใหญ่แล้วการทำความดีและการทำงานหนักนั้น ไม่ได้มีใครสังเกตเห็นอย่างแน่นอน

คุณผู้ชายอยากมีภรรยาสุภาพ 31 ไหม? ก่อนอื่นคุณจะเป็นสามีของสุภาพ 31!

ไว้วางใจเคารพและยกย่องภรรยาของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสามีสุภาพ 31

**บทที่เก้า**

**จะทำอย่างไรเมื่อคู่ของคุณไม่ยอม!**

คุณเคยคิดที่จะทิ้งคู่ของคุณเพราะเขา - หรือเธอ -

ปฏิเสธที่จะทำตามความรับผิดชอบในครอบครัวของเขาหรือเธอหรือไม่?

คนเราควรทำอะไรเมื่อคู่ครองไม่ยอม?

คำตอบนั้นง่ายและได้ผล: คุณจะทำเมื่อคู่ของคุณไม่ยอม!

**ทำไมต้องหย่า?**

การหย่าร้างทำลายชีวิต มันทำให้หัวใจและจิตวิญญาณของครอบครัวแตกสลาย

บางคนในส่วนลึกของความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจากชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุขนั้นย่อมรู้สึกดีกว่าที่จะเลิกกันแทนที่จะอยู่ในความทุกข์ยากต่อไป แม้ว่าอาจดูเหมือนเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเร็ว แต่ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของชุดปัญหาใหม่ทั้งหมด

สองชั่วอายุคนที่ผ่านมารหย่าร้างเป็นเรื่องน่าขายหน้า - ตอนนี้เป็นการแข่งขันทางสถิติ

แน่นอนคู่รักเคยอยู่ด้วยกันครั้งหนึ่งและต้องทนกับความเจ็บปวดและความยากลำบากที่มาพร้อมกับชีวิตแต่งงานที่เลวร้าย

ผ่านช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ไม่ดีพวกเขาพยายามที่จะอยู่ด้วยกันเคียงลูกด้วยกันและแม้จะมีความเจ็บปวดและน้ำตามากมายเพื่อหวังว่าจะได้แต่งงานที่จะพาพวกเขาผ่านปีทองไปจนถึงพลบค่ำของชีวิตบ่อยครั้งไม่เพียงพอ และมีเหตุผล

ทุกวันนี้ผู้คนมีความอดทนต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในชีวิตสมรสน้อยมาก

อย่างน้อยปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ การคุกคามของการหย่าร้างจะถูกปล่อยออกไป

สังคมของเราทำให้การหย่าร้างเป็นทางเลือกที่ง่ายขึ้นคือการโคจรมาจกปัญหาชีวิตสมรส

แต่การหย่าร้างเป็นธรรมชาติจริงหรือ?



## คิดถึงเด็ก ๆ

น่าเสียดายที่ผู้ใหญ่มักจะไม่พิจารณาเด็ก ๆ ลูก ๆ  
ของสามีภรรยาที่หย่าร้างต้องผ่านความเจ็บปวดทั้งทางอารมณ์จิตใจและแม้แต่ความเจ็บปวดทางร่างกาย

พ่อแม่ - เมื่อคุณมีมากกว่าหนึ่ง - คือโลกทั้งใบของเด็ก เมื่อคุณเลิกกันคุณกำลังทำลายโลกของลูกของคุณกำลังทำลายความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็ก เด็กรู้สึกถูกทอดทิ้งหวาดกลัวและไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคต ความรักดีของเด็กถูกฉีกขาดระหว่างพ่อแม่สองคนที่คิดว่าพวกเขารักเด็กคนนี้นั้นมาก

คุณต้องคิดถึงความเจ็บปวดที่คุณทำกับลูก ๆ ของคุณในการแสวงหาเพื่อออกจาก "ความเจ็บปวด" ที่คุณรู้สึกในชีวิตแต่งงานของคุณ ความสุขของคุณสำคัญกว่าของลูก ๆ หรือไม่?  
ท้ายที่สุดพวกเขาไม่ได้ทำให้คุณแต่งงาน - พวกเขาไม่ได้ขอให้เกิด  
แต่ตอนนี้พวกเขากำลังขอให้คุณมอบทั้งครอบครัวให้พวกเขาเติบโตขึ้นและมันยังอยู่ในอำนาจของคุณที่จะมอบทั้งครอบครัวที่พวกเขาปรารถนาและต้องการให้พวกเขา

เด็ก ๆ

เป็นครั้งหนึ่งของคุณและอีกครึ่งหนึ่งของคู่ของคุณและพวกเขาต้องการให้คุณทั้งคู่ทำงานให้เต็มศักยภาพ  
ครอบครัวที่ร่ำรวยผลิตเด็กที่แตกหัก

หลังจากการหย่าร้างคุณไม่สามารถให้สิ่งที่พวกเขาต้องการได้คุณไม่สามารถเป็นทั้งพ่อและแม่ได้

ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า "ลูก ๆ  
ของฉันอยู่กับฉันด้วยความสงบสุขคิดว่าเราทั้งสองคนในสงครามไม่ใช่หรือ"

นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น!

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าขเว้นในกรณีของการทารุณกรรมเด็กอย่างรุนแรงเด็ก ๆ  
จะอยู่ในบ้านที่มีความไม่ลงรอยกันได้ดีกว่าในบ้านที่หย่าร้างกับพ่อแม่คนเดียว จากข้อมูลของดร.  
อาร์ชีบัลด์ฮาร์ทนักจิตวิทยาคลินิกและผู้เขียนหนังสือ Children of Divide ระบุว่าเด็กน้อยกว่า 10  
เปอร์เซ็นต์ที่ถูกสำรวจรู้สึกว่าการหย่าร้างของพ่อแม่ช่วยชีวิตพวกเขาได้  
ในความเป็นจริงมันทำให้แย่ลงโดยทั่วไป

ตอนนี้คุณอาจไม่มีลูกให้คิด ดังนั้นการหย่าร้างจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นหรือไม่? อาจจะไม่.  
ทำไมจะไม่ล่ะ? เพราะคุณอาจเป็นครึ่งหนึ่งของปัญหาและไม่สามารถหย่าขาดจากตัวคุณเองได้!  
คิดถึงเรื่องนั้นสักพัก คุณยังต้องอยู่กับตัวเอง

การหย่าร้างสามารถเรียกชื่อผ่านทางอารมณ์และร่างกายที่ดีและยาวนาน  
ผู้ที่หย่าร้างมีอัตราความผิดปกติทางจิตโรคว่าหัวใจมะเร็งความดันโลหิตสูงและโรคตับแข็งในอัตราที่สูงกว่าผู้  
ที่ยากลำบาก แต่ทำไมถึงยากออกไปในเมื่อยังมีทางออกที่ดีกว่า?

## ทำไมคุณควรอยู่

พวกเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสองคนในการแต่งงาน  
แต่เราบอกว่าต้องใช้เวลาเพียงหนึ่งเดียวในการช่วยชีวิตแต่งงาน!  
หากคุณอยู่ต่อไปโอกาสที่ดีที่คุณจะรักษาชีวิตสมรสไว้ได้แม้คู่ของคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ตาม

ความคิดสองประการไม่ได้ทำให้ถูกต้อง แต่หนึ่งความถูกต้องสามารถทำให้ชีวิตสมรสได้  
ให้เรารับคำปรึกษาเรื่องการแต่งงานจากอัครสาวกเปาโล “  
ถ้าพี่ชายคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อและเธอเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกับเขาอย่าให้เขาหย่ากับเธอ” (1 โครินธ์ 7:12  
นิวคิงเจมส์) แม้กระทั่งเด็ก ๆ ในครอบครัวเช่นนี้เปาโลกล่าวในข้อ 14  
ก็ยังได้รับประโยชน์เมื่อคู่สมรสคนหนึ่งพยายามดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแม้ว่าอีกฝ่ายจะยังไม่เห็นความสำคัญของการทำเช่นนั้นก็ตาม

คู่สมรสที่พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องมีอิทธิพลพิเศษเหนือคู่สมรส อย่างไร?  
โดยการกระทำเชิงบวกของเขาหรือเธอ  
หากคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตสมรสสิ่งนี้จะส่งผลต่อคู่ของคุณในเชิงบวก  
เป็นไปได้ที่พระเจ้าจะใช้ตัวอย่างของคุณเพื่อเปลี่ยนคู่อุปการของคุณ แต่ถ้าคุณปล่อยไว้ไม่มีความหวัง!

ดังนั้นจงอยู่และปล่อยให้พลังของตัวอย่างของคุณเปลี่ยนชีวิตแต่งงานของคุณ อัครสาวกเปโตรกล่าวว่า  
"... แม้ว่าบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะ แต่พวกเขาก็อาจได้รับชัยชนะจากการประพฤติของภรรยา  
[หรือสามี] โดยปราศจากคำพูดเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามความประพฤติที่บริสุทธิ์ของคุณพร้อมกับความกลัว"  
(1 เปโตร 3: 1-2)

คุณสามารถเปลี่ยนমনะนาให้เป็นน้ำมะนาวที่หวานที่สุดที่คุณเคยลิ้มลอง  
ความผิดหวังและสิ้นหวังอย่างที่คุณรู้สึกในตอนนี้อยู่ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าการแต่งงานของคุณจะมีคว  
ามสุขมากกว่าที่คุณฝันไว้  
แน่นอนว่าชีวิตสมรสที่มีปัญหาอาจต้องการความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะ  
จะสม อย่าละเลยที่จะขอความช่วยเหลือดังกล่าวหากจำเป็น

## ให้คำมั่นสัญญา!

ความผูกพันเป็นรากฐานของชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จ  
แม้ว่าคู่ของคุณอาจไม่ได้มุ่งมั่นอย่างที่คุณเป็น  
แต่ความมุ่งมั่นของคุณก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณมีพลังในช่วงเวลาที่ยากลำบาก  
ครั้งที่ทุกสิ่งที่คุณทำถูกคู่ของคุณตีความว่าผิด - เมื่อคุณพยายามทำให้เต็มที่ด้วยสุดใจ

คำมั่นสัญญาจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า เขาจะให้อำนาจในการทำเมื่อคู่ของคุณไม่ยอม ไปหาพระเจ้า - พุดคุยกับเขา - ให้คำมั่นสัญญากับพระองค์ว่าคุณจะอยู่กับชีวิตแต่งงานของคุณ - ทำงานแต่งงานจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

ความมุ่งมั่นนี้จะกระตุ้นคุณและทำให้คุณมีกรอบความคิดเชิงบวก  
คุณรู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนและคุณมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่สำหรับคุณ และ  
"ถ้าพระเจ้าทรงอยู่สำหรับเราใครจะต่อต้านเราได้" (โรม 8:31)

สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของการแต่งงาน  
ออกมาจากโลกแฟนตาซีโรแมนติกของฮอลลีวูด  
เข้ามาใน โลกแห่งความจริงของการแต่งงานที่ซึ่งผู้คนที่แท้จริงผ่านการทำงานหนักและความเพียรพยายามส  
ร้างชีวิตแต่งงานที่แท้จริงให้คงอยู่ เป็นจริงเกี่ยวกับการแต่งงาน

การแต่งงานไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นเหมือนลูกพีชและครีม แต่เป็นเหมือนดอกกุหลาบ  
มันกำลังพุดถึงเตียงของดอกกุหลาบจริงๆ -  
คุณรู้จักดอกไม้ที่สวยงามกลิ่นหอมหวานและหอมที่แหลมคมและเจ็บปวด  
การแต่งงานมีขึ้นเพื่อให้มีวันครบรอบและความทุกข์ยาก -  
เพราะการเอาชนะความทุกข์ยากที่เราเติบโตและเรียนรู้

มองการแต่งงานเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงซึ่งผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  
เมื่อเขานำคู่รักคู่แรกเข้ามาในสถาบันของเขาเขาให้เป้าหมายแก่พวกเขาที่จะบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวโดยรว  
มผ่านการเรียนรู้จากกันและกันและกันและการทำงานหนักมาก (ปฐมกาล 2:24) ในกระบวนการ  
(ผ่านหลักสูตรการแต่งงาน) พวกเขา - และคนอื่น ๆ -  
เรียนรู้บทเรียนมากมายและมีการทดสอบมากมายเพื่อพัฒนาลักษณะของแต่ละบุคคลและส่วนรวม  
การครบรอบแต่ละปีเป็นการสำเร็จการศึกษาจากการเติบโตระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง -  
จากความท้าทายและความยากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับ

เป้าหมายของสถาบันแห่งการแต่งงานของพระเจ้าคือการสอนสามีและภรรยาถึงบทเรียนสูงสุดของจักรวาล  
นั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวผ่านการไม่เห็นแก่ตัว

ความรักเป็นเคล็ดลับของความสุขที่แท้จริงและการแต่งงานเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้  
ยิ่งคุณเรียนรู้บทเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการให้ - ใจแม้แต่ส่วนที่ยากของการให้เมื่อคู่ของคุณไม่ยอม -  
คุณจะเติบโตมากขึ้นและคุณจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น

ความสุขคือ ...

ความสุขของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คู่ของคุณหรือใคร ๆ ทำหรือไม่ทำ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ  
ความรักคือการให้และการให้ (สิ่งที่คู่ของคุณทำ) ก่อให้เกิดความสุข พระเยซูคริสต์ตรัสว่า: "การให้ [ความสุข]  
มีความสุขมากกว่าการให้" (กิจการ 20:35)

ดังนั้นจงดูแลความสุขของคุณด้วยการมอบความรักแทนที่จะมองหาและไม่มีความสุขเมื่อคู่ของคุณไม่มอบ  
สิ่งนั้นให้คุณ เมื่อคุณให้คุณควบคุมความสุขของคุณเองคุณสามารถมีความสุขได้เท่าที่คุณเต็มใจที่จะให้  
อย่าลอง; ทำ - ได้ผล!

ความสุขคือคุณทำตามบทบาทของคุณ

สามีของคุณถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้ให้บริการผู้พิทักษ์หัวหน้าเซิร์ฟเวอร์และคนรัก  
คุณได้รับการออกแบบมาเพื่อความรับผิดชอบที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ นี่คือเหตุผลที่อัครสาวกเปาโลกล่าว่า:  
"สามีรักภรรยาของคุณเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อมัน" (เอเฟซัส  
5:25)

เมื่อคุณรักคุณจะมีสุขมาก

ภรรยาของคุณอาจไม่ชื่นชมความเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยความรักของคุณด้วยซ้ำ  
แต่คุณยังคงมีความสุขเพราะคุณกำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้คุณทำ  
คุณถูกสร้างให้เป็นผู้ช่วยให้ผู้อื่นด้วยความรักและเมื่อคุณทำด้วยวิธีการของพระเจ้าในการให้และแสวงหาผลป  
ระโยชน์สูงสุดของเธอคุณจะได้รับเสริมเติมเต็มและมีความสุข

แล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อภรรยาของคุณไม่ยอม? คุณทำ - คุณทำเพื่อตัวเอง - คุณบรรลุมอบบทบาทของคุณ  
รักเมีย!

ผู้หึงพระเจ้าทรงออกแบบให้คุณทำงานในบทบาทที่ก่อให้เกิดความสุข

เมื่อพระเจ้าสร้างผู้หึงคนนั้นเขากล่าวว่า:

"ไมดีที่ผู้ชายควรอยู่คนเดียวฉันจะให้เขาเป็นผู้ช่วยเหลือที่เทียบได้กับเขา" (ปฐมกาล 2:18)

พระเจ้าสร้างความคิดของคุณให้ตอบสนองต่อสามีของคุณ โดยเต็มใจที่จะยอมจำนนตัวคุณเองต่อเขา  
(เอเฟซัส 5:22)

ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามีของคุณไม่ใช่ผู้นำที่เปี่ยมด้วยความรัก  
แต่ความงดงามในทางของพระเจ้าคือความสุขของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คู่ของคุณทำ

หากคุณปฏิบัติตามบทบาทในความรักต่อสามีของคุณ -

ช่วยเหลือเขาตอบสนองในเชิงบวกต่อเขายอมและยอมจำนนต่อเขาคุณจะทำให้ตัวเองมีความสุขมาก

**ยอมรับซึ่งกันและกัน**

คุณอาจทำให้ตัวเองหงุดหงิดและไม่มีความสุข อย่างไร?

โดยพยายามทำให้คู่ของคุณกลายเป็นภาพของคุณและนั่นเป็นไปได้!

เมื่อนานมาแล้ว (ก่อนที่คุณจะแต่งงาน) คุณเกิดความคิดเพื่อฝันว่าคุณอยากให้คู่ของคุณเป็นอย่างไร บางทีคุณอาจยังมีความคาดหวังว่าสักวันเพื่อนของคุณจะทำตามความฝันของคุณสำเร็จ ลืมมันไป - มันจะไม่เกิดขึ้น! ความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงของคุณมี แต่จะทำให้ชีวิตแต่งงานผิดหวัง

การคาดหวังให้คู่ของคุณเป็นในสิ่งที่คุณต้องการคือความเห็นแก่ตัวและความเห็นแก่ตัวมักนำไปสู่ความไม่สุขใจ ลองนึกถึงสิ่งนี้: คุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คู่ของคุณใฝ่ฝันมาตลอด ดังนั้นเลิกกดดันตัวเองหรือคู่ของคุณโดยไม่จำเป็น

ยอมรับคู่ของคุณในแบบที่เขาเป็นทั้งดีและไม่ดี คุณจะทำอย่างไร?

ยอมรับคู่ของคุณโดยมุ่งเน้นไปที่จุดดี มีบางอย่างที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน คุณสามารถมองเห็นจุดดีเหล่านั้นก่อนแต่งงาน พวกเขายังคงอยู่ที่นั่น สิ่งที่คุณต้องทำคือมองให้ไกลกว่าตัวเองแล้วคุณจะเห็นพวกเขา

สรรเสริญคู่ของคุณอย่างกระตือรือร้นสำหรับประเด็นที่ดี สร้างคู่ครองของคุณในสายตาของผู้อื่นและเขาหรือเธอจะเติบโตอย่างมีเกียรติในสายตาของคุณเอง การกระทำแบบนี้จะทำให้คู่ของคุณรู้สึกดีและทำให้คุณรู้สึกดี

### ทำดีเพื่อความชั่ว

แต่คุณจะทำอย่างไรเมื่อคู่ของคุณทำผิด? คุณจะทำอย่างไรเมื่อการตอบสนอง "สู้กลับ" นั้นเกิดขึ้นภายในตัวคุณ? คุณต้องทำอะไรบางอย่างเพราะคุณกำลังจะระเบิด แต่คุณจะทำอย่างไร?

ทำในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าให้ทำ:

"รักศัตรูของคุณ อยุ่พรคนที่สาปแช่งคุณ ทำดีกับคนที่เกลียดคุณและอธิษฐานเพื่อคนที่ใช้คุณอย่างอำมาตมาดร้ายและข่มเหงคุณ" (มัทธิว 5:44) เมื่อคุณทำโดยใช้ทัศนคติของความรักแท้มันจะเกิดปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์เหล่านั้นคืออะไร?

ก่อนอื่นคุณต้องช่วยตัวเองกำจัดความเครียดและความหงุดหงิด ความรักเป็นตัวลดความเครียดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความขัดแย้งของมนุษย์ การให้สิ่งชั่วร้ายจะเปลี่ยนพลังด้านลบของคุณให้เป็นพลังบวก มันทำให้คุณรู้สึกดีแม้ว่าคุณจะได้รับการละเมิดก็ตาม

การทำความดีเพื่อความชั่วทำให้คุณได้รับยาที่มีความสุขซึ่งสามารถรักษาชีวิตบลูส์ของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาระงับประสาทและยากล่อมประสาท

เมื่อคู่ของคุณดูถูกคุณด้วยคำพูดที่รุนแรงคุณก็ยังคงทุกข์ใจโดยพูดสิ่งที่นุ่มนวลและน่ายินดี และให้เราเพิ่มการพูดในเวลาที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นกัน

บางครั้งการทำดีคือการไม่พูดอะไรในขณะที่คู่ของคุณโกรธ

ในสถานการณ์เหล่านี้ทางที่ดีควรระบายความโกรธออกไปก่อนที่คุณจะพูดอะไรสักคำ

หลังจากนั้นเมื่อบรรยากาศเย็นลงคุณสามารถพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะและไพเราะซึ่งก่อให้เกิดความสงบสุข หากคุณทำเช่นนี้คุณก็จะประหลาดใจว่า "คำตอบที่นุ่มนวลช่วยขจัดความโกรธเกรี้ยว" ได้อย่างไร (สุภาษิต 15:

1)

ป้าทิมอธีร์ยังมีพลังที่จะเปลี่ยนแนวทางทั้งหมดของคุณที่มีต่อคุณ

เขาหรือเธออาจเคยชินกับการให้คุณ โต้เถียงและต่อสู้กลับ

คุณเริ่มเปลี่ยนวิธีที่คู่ของคุณกระทำต่อคุณ โดยการเปลี่ยนวิธีตอบสนอง

การทำดีเพื่อชั่วจะช่วยให้เพื่อนของคุณตระหนักว่ามันเป็นเกมบอลใหม่

สามิจะต้องเปลี่ยนวิธีการเสนอขายเพราะภรรยาไม่ได้ตีกลับอีกต่อไป

แล้วทำไมเขาต้องทอยต่อเมื่อไม่มีครี? จะสู้ต่อไปทำไมในเมื่อไม่มีใครสู้ด้วย การต่อสู้กับตัวเองน่าเบื่อ

การทำความคิดเพื่อความสำเร็จของคุณควบคุมวิธีการเล่นเกมและชีวิตแต่งงานของคุณเป็นอย่างไร

ในอดีตเมื่อคุณทำชั่วเพราะความชั่วมันยากกว่าที่คู่ของคุณจะมองว่าเขาผิดเพราะคุณทำให้คู่ของคุณตาบอดเพราะความผิดของคุณ เมื่อรู้สึกถึงการตอบสนองของคุณคู่ของคุณรู้สึกว่ามีเหตุผลที่จะตอบสนอง

อัครสาวกเปโตรสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้เมื่อเขาเขียนว่า:

"เช่นเดียวกันคุณภรรยาจงอ่อนน้อมต่อสามิของคุณเองแม้ว่าบางคนจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะ

แต่พวกเขาที่อาจได้รับชัยชนะจากการประทุติของภรรยาโดยปราศจากคำพูดเมื่อพวกเขา

จงสังเกตความประทุติที่บริสุทธิ์ของคุณควบคู่ไปกับความกลัว " (1 เปโตร. 3: 1-2)

มีพลังในตัวอย่างที่ดี!

และอย่าลืมผลดีของการทำชั่วของคุณจะมีต่อลูก ๆ

โดยตัวอย่างที่ดีของคุณคุณกำลังสร้างวิธีการให้ที่เหมาะสมในพวกเขา

คุณกำลังทำสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำในภายหลัง คุณกำลังสอนพวกเขาว่าจะเข้ากับผู้คนได้อย่างไร -

วิธีเดียวที่จะนำไปสู่สันติสุขที่แท้จริง

ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า

"ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าทั้งหมดนี้จะได้ผลในชีวิตแต่งงานของฉันถ้าฉันทำทั้งหมดนี้และคู่ของฉันแค่ใช้มันเพื่อเอาเปรียบฉัน"

คุณกำลังลืมเกี่ยวกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่มีวิธีการช่วยเหลือที่ไม่เหมือนใครในแบบที่ไม่มีใครทำได้ พระเจ้าสามารถทำให้สถานการณ์เท่ากัน - ถ้าคุณให้เขาทำงานให้คุณ

จำไว้ว่าไม่ว่าคู่ของคุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรความสุขของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ -  
คุณให้มากแค่ไหน  
มันขึ้นอยู่กับกฎแห่งความรักที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าและพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพยืนอยู่ด้านหลังและรั  
บรอง มันได้ผล!

คุณอาจรู้ดีว่ามันไม่ใช่ศีลธรรมที่คุณจะทำดีในขณะที่คู่ของคุณหลีกเลี่ยงจากความชั่วร้าย  
จงฟังสิ่งที่อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ว่า:  
"อย่าหลงเชื่อพระเจ้าไม่ได้ถูกล้อเลียนไม่ว่ามนุษย์จะหวาดสิ่งใดเขาก็จะเก็บเกี่ยวด้วย" (กาลาเทีย 6: 7)

ไม่มีใครหนีอะไร พระเจ้าเป็นผู้ปรับเสียงที่ยอดเยี่ยม  
เขาชำระบัญชีทั้งหมดและเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นขอพระเจ้าให้อุดหนุนและบากบั่นที่จะทำต่อไปเมื่อคู่ของคุณไม่ยอมทำ

ใช่ ทำทั้งครอบครัวของคุณ - ทำ!